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2 พลังขับเคลื่อน
เพื่อเปลี่ยนสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2555

เกาะติดสมัชชาปฏิรูป
ระดับชาติ  ... ครั้งที่

 หลังชงประเด็นปฏิรูปส่ือสู่เวทีสมัชชาระดับ
ชาติ คจสป.รุกตั้งกรรมการตรวจสอบกสทช.เน้นให้ทำา
หน้าที่เที่ยงตรง โปร่งใส มีประสิทธิภาพนำาไปสู่การลด
ความขัดแย้งรุนแรงในสังคม
	 นพ.สุวิทย์	 วิบุลผลประเสริฐ	 ประธานคณะ
กรรมการดำาเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป	 (คจสป.)	กล่าวว่า		
ตามที่	 คจสป.	 ได้กำาหนดประเด็นที่จะบรรจุเป็น
ระเบียบวาระ	สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่	3	ระหว่าง
วัน	ที่	31	พฤษภาคม	-	2	มิถุนายน	2556	จำานวน	6	

 กล่ันกรองขัน้สุดทา้ยเหลือ  
6 จาก 11 ประเดน็เปน็ขอ้เสนอเชงิ
นโยบาย พร้อมเร่งจัดกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างองค์กรและ
เครือข่ายเพื่อจัดตั้งคณะทำางาน
วิชาการสร้างการมีส่วนร่วม
	 รศ.	ดร.	ชืน่ฤทยั		กาญจนะ
จิตรา	 ประธานอนุกรรมการวิชาการ	
ในคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป	กล่าว
ถึงความคืบหน้าในการพิจารณากลั่น
กรองประเด็นที่จะบรรจุเป็นร่าง
ระเบียบ	 วาระ	 เพื่อเสนอ	 คณะ
กรรมการดำาเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป
(คจสป.)	ให้พิจารณากำาหนด	6	ประ	
เดน็เขา้สูว่าระสมชัชาปฏริปูระดบัชาติ
ครั้งที่	3	ระหว่างวันที่	31	พฤษภาคม	
ถึง	 2	 มิถุนายน	 2556	 จำานวน	 6	
ประเด็น	โดย	มีรายละเอียด	และข้อ
เสนอเชิงนโยบายประกอบด้วย
	 1.	 การบริหารจัดการน้ำา
อย่ า ง เป็ น ระบบมี ส่ วน ร่ วมและ
บูรณาการ	 โดยการปฏิรูปและการ
จัดการนโยบายกฎหมายน้ำาที่มาจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชน	 การ
ปฏิรูปโครงสร้างภาครัฐในการจัดการ

คจสป.ประเดิมปฏิรูปสื่อ
รุกตั้งก.ก.ตรวจสอบกสทช.

ประเด็นนั้น	โดยเฉพาะ	การปฏิรูปสื่อ	คจสป.ต้องการยก
ระดับการปฏิรูปสื่อ	 ให้เกิดความตื่นตัวสนใจในระดับ
ประเทศ	 ให้มีกลไกช่องทางในการเผยแพร่รายงานของ
คณะตดิตามตรวจสอบ	คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง	
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ
กสทช.	 เพื่อสร้างพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	
ในการติดตามตรวจสอบ	กสทช.	 ให้มีการทำาหน้าที่อย่าง
เทีย่งตรง	โปร่งใส	มปีระสทิธิภาพตลอดไป	ทัง้น้ีคาดวา่การ
ปฏิรูปสื่อจะนำาไปสู่การลดความขัดแย้งและความรุนแรง
ในสังคม
	 ด้าน	 นพ.พลเดช	 ปิ่นประทีป	 ผู้อำานวยการ
สถาบนัชมุชนทอ้งถ่ินพฒันา	กลา่วถึงการตรวจสอบกสทช.
ว่า	 ควรเป็นกลไกที่มีความเป็นอิสระเข้มแข็ง	 ทำาหน้าที่
ติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ	
กสทช.	 ด้วยความซื่อสัตย์	 เที่ยงธรรม	 เพื่อให้	 กสทช.
สามารถดำาเนินการตามอำานาจหน้าทีด่ว้ยความมปีระสทิธิ	
ภาพประสิทธิผล	 ซื่อตรงโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในทุก
ด้าน	โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นที่ตั้ง
	 สำาหรับมติใินการตดิตามตรวจสอบและประเมนิ
ผลไดแ้ก่	มติใินดา้นธรรมาภิบาล	ประสทิธิภาพ	ประสทิธิผล	

มิติในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อตรงโปร่งใส	
ส่วนมาตรการดำาเนินการนั้น	 ควรใช้วิธีการที่หลากหลาย	
อาทิ	 ในด้านการติดตาม	 โดยเปิดเวทีสาธารณะ	พัฒนา
หน่วยเฝ้าระวังภาคพลเมือง	 การป้องปราม	 การสื่อสาร
สาธารณะและการใช้สื่อสังคมออนไลน์
	 “ในด้านการตรวจสอบ	 ใช้การแจ้งเตือน	 การ
ประสานกับองค์กรอิสระ	 เช่น	 สตง.หรือสำานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน	 และปปช.หรือคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		การประสานอัยการ	การ
ฟ้องศาลและการยื่นถอดถอนต่อวุฒิสภาในกรณีที่มีความ
จำาเป็น	 รวมทั้งด้านการประเมินผล	 ควรมีทั้งการจัดทำา
รายงานผลการประเมินประจำาปีและการจัดทำารายงาน
เฉพาะกิจตามสถานการณ์ประกอบกัน”
	 ผู้อำานวยการสถาบนัชมุชนทอ้งถ่ินพฒันา	กลา่ว
อีกว่า	 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุ
โทรทศัน์และโทรคมนาคมเปน็ทรพัยากรสือ่สารของชาตทิี่
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล	 จึงเป็นแรงดึงดูดสำาคัญที่
ภาคธุรกิจจะเขา้มาแสวงรายได้และผลกำาไร	ขณะเดียวกัน
ก็เปน็ทีห่มายปองของนักการเมืองและขา้ราชการทีจ่ะเขา้
มาทุจริต	คอร์รัปชัน	การดำาเนินการของกสทช.ทั้งโดยตัว
บคุคลและกลไกทีเ่ก่ียวขอ้ง	จึงอยูใ่นจุดทีล่อ่แหลมและเปน็
ทีส่นใจของสงัคมวา่จะสามารถดแูลให้เกิด	ประโยชน์สงูสดุ
แก่ประชาชนและประเทศชาติได้แค่ไหน	 การกระทำาหรือ
การละเวน้การกระทำาบางอยา่ง	อาจถูกตัง้คำาถามมเีจตนา
หรือไม่ที่จะทำาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือเกิดการ
สูญเสียโอกาส	หรือผลประโยชน์ของสาธารณะ

น้ำาให้มีประสิทธิภาพ	 การมีส่วนร่วมของ
องคก์รลุม่น้ำา	ลุม่น้ำายอ่ย	ลุม่น้ำาสาขา	และ
จังหวดั		จัดให้มกีองทนุน้ำาระดบัลุม่น้ำายอ่ย
และลุ่มน้ำาสาขา	 และมีการบริหารจัดการ
น้ำาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
	 2.	 การปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชั่น	 โดยการสร้างสังคมที่ปฏิเสธ
การคอร์รัปชั่น	 มีการบูรณาการทุกภาค
สว่นเพือ่ผนึกกำาลงัในการตอ่ตา้นคอร์รัปชัน่	
การบังคับใช้ทางกฎหมาย	 ใช้การผลักดัน
ทางสังคม	 และมาตรการทางสังคม	 ใช้
มาตรการใหม่ที่เท่าทันสถานการณ์คอร์	
รปัชัน่	พร้อมประมวลความรู้จากหน่วยงาน	
ต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างความรู้และวัฒนธรรม
แบบไทย	ใช้มาตรการทางภาษี
	 สร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือ
ขา่ย	หน่วยงานหรือ	หุ้นสว่นการขบัเคลือ่น	
และการเชิญชวนภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
	 3.	ธรรมนูญภาคประชาชน	จัด
ให้มีการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสังคมที่
พลเมอืงมคีวามเขม้แขง็โดยผ่านการยกรา่ง
ธรรมนูญภาคประชาชน	สรา้งกลไกการขบั
เคลื่อนให้สังคมเกิดการยอมรับธรรมนูญ
ภาคประชาชน	 พร้อมขับเคลื่อนให้ร่าง

ธรรมนูญมีความเชื่อมโยงกับกลไกภาครัฐ
	 4.	 การปฏิรูประบบพลังงาน
หมุนเวียน	 :	ความเป็นธรรม	สิทธิ	และ
การเข้าถึง	โดยการให้อำานาจประชาชนใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพลัง	
งานหมุนเวียน	 และมีกฎหมายพลังงาน
หมนุเวยีน		5.	การปฏริปูสือ่	โดยยกระดบั
การปฏิรูปสื่อ	 ให้เกิดความตื่นตัวสนใจใน
ระดับประเทศ	 ให้มีกลไกช่องทางในการ
เผยแพร่รายงานของคณะติดตาม	กสทช.	
(NBTC	Watch)	สร้างพลงัการมสีว่นรว่ม
ของภาคประชาชน	 ในการติดตามตรวจ
สอบ	 กสทช.	 เพื่อให้มีการทำาหน้าที่อย่าง
เที่ยงตรง	 โปร่งใส	 มีประสิทธิภาพตลอด

ไป	 เพื่อนำาไปสู่การลดความขัดแย้ง
และความรุนแรงในสังคม
	 6.	 การขับเคอลื่อนให้เกิด
ความเสมอภาคหญิงชาย	 โดยการ
ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
โอกาสและความเสมอภาคระหว่าง
เพศ	 โดย รัฐบาลต้ อ งส่ ง เสริ ม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายระดับชาติ
เรือ่งความเสมอภาคเพือ่ขจัดอปุสรรค
ต่อการใชส้ทิธิของสตร	ีต้องดูแลผลกั
ดันให้กลไกระดับชาติเพื่อความเสมอ
ภาคและมีการจัดทำาข้อมูลสถิติเรื่อง
บทบาทหญิงชาย	 สนับสนุนการ 
รวมตัวของเครือข่ายผู้หญิงรวม 
พลังให้เกิดความเข้มแข็ง	 มีการรวม
ตัวเป็นเครือข่ายจากทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ
	 ทั้งนี้	คจสป.	ได้มอบหมาย
ให้อนุกรรมการวชิาการดำาเนินการจัด
กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหวา่งองคก์ร	เครือขา่ยทีร่ว่มเสนอ
ประเด็นและเก่ียวข้องในประเด็น 
นั้น	 ๆ	 เพื่อจัดตั้งคณะทำางานเพื่อจัด
ทำารายงานวชิาการและสรา้งกระบวน	
การมีส่วนร่วม	 ในการจัดทำาร่างข้อ
เสนอ	มต	ิในแตล่ะระเบยีบวาระ	เพือ่
นำาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใน
สมัชชาปฏิรูประดับชาติต่อไป

อนุกก.ฯชง6ร่างมติข้อเสนอเชิงนโยบาย
ขึ้นเวทีสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 3

• นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

• รศ. ดร. ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา

ครั้งที่
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ที่นี่...สถานีปฏิรูป
• พลานุภาพ •

	 	 เปิดเป็นเวทีสาธารณะ	
ยิ นดี รั บฟั งความ คิด เห็ น	
ทรรศนะ	วิพากษวิ์จารณ์	จาก
นักวิชาการ	 ตลอดจนบุคคล

>>	วารสารรายเดือน นงลักษณ์		ยอดมงคล		
วันวิสา		แสงทิม		
จิตติมา		อุ้มอารีย์		
รัฐวรรณ		เฮงสีหาพันธ์		
สุพรรณี		สุวรรณศรี		
นาตยา		แท่นนิล		
สายใจ		ปัสตัน		
พรทิพย์		เชื้องาม		
อาภาภรณ์		กิจศิริ	

> คณะที่ปรึกษา
ศ.นพ.ประเวศ	วะสี
นพ.วิชัย	โชควิวัฒน
นพ.อำาพล	จินดาวัฒนะ
นพ.สุวิทย์	วิบุลผลประเสริฐ
นพ.สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์
นพ.ชูชัย	ศุภวงศ์
ทพ.กฤษฎา	เรืองอารีรัชต์
รศ.ดร.วิลาสินี	อดุลยานนท์
กรรณิการ์	บรรเทิงจิตร
ดร.วณี	ปิ่นประทีป

พฤทธิ์		ขวัญเจริญ		
บัญชา		เทียนดำา
วสันต์	สมากาล
ทวีวงศ์	ไหลเจริญวงศ์
ภาวิณี	เทพคำาราม

> กราฟฟิคและผลิต
บริษัท	โพสต์พีเพิล	
พับลิชชิ่ง	จำากัด

> เจ้าของ :	สำานักงานปฏิรูป
เลขที่	126/146	ชั้น	4	
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ทั่วไปและองค์กรเครือข่าย	 เพื่อนำามาต่อยอดแนวคิด
แนวทางในการปฏิรูปประเทศไทย	ให้ดำาเนินไปในทิศทางที่
สร้างสรรค์	 ให้ผู้อ่านพิจารณาและวินิจฉัย	 โดยกอง
บรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วย

> บรรณาธิการบริหาร
ทรงวิทย์		ดลประสิทธิ์

> กองบรรณาธิการ
พัชรา	อุบลสวัสดิ์		
สุรศักดิ์		บุญเทียน		
ปนัดดา		ขาวสะอาด		
ครรชิต		ปิตะกา		
วิไลวรรณ		สิริสุทธิ์

พลังขับเคลื่อน เพื่อเปลี่ยนสังคม

อีสานโพล	 (E-Saan	 Poll)	 ของ	
ศูนย์วิ จัยธุรกิจและเศรษฐกิจ
อีสาน	(ECBER)	คณะวิทยาการ
จัดการ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
เผยผลสำารวจเรื่อง	“ทัศนคติของ	
ชาวอีสานต่อบทบาทของกำานัน-
ผู้ใหญ่บ้าน”	พบว่า
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยัง
ต้องการให้คงตำาแหน่งกำานัน-
ผู้ใหญ่บ้านไว้	 และให้ประชาชน
เลอืกตัง้มาดำารงตำาแหน่งวาระละ	
4-5	ปี
	 สำาหรับตำาแหน่งกำานัน
ตำาบล	 กลุ่มตัวอย่างเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกับตำาแหน่งผู้ใหญ่
บ้าน	 คือส่วนใหญ่ร้อยละ	 85.8	
เห็นวา่ควรดำารงตำาแหน่งคราวละ	
4-5	ปี	รองลงมาร้อยละ	13	ให้
ดำารงตำาแหน่งจนถึงอายุ	 60	 ปี	
ส่วนอีกร้อยละ	 1.2	 มีความเห็น
อื่น	ๆ	 เช่น	ดำารงตำาแหน่ง	2-7	
ปี	บางความเห็นระบุว่า	ไม่ควรมี
ตำาแหน่งกำานันตำาบลแล้ว
	 แต่อย่างไรก็ดี	ประชาชน
ยังคงให้ความสำาคัญและต้องการ
ให้คงตำาแหน่งนี้เอาไว้	นอกจากนี้	
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าตำา	
แหน่งดังกล่าว	ควรได้มาจากการ
เลือกตั้งของคนในท้องถ่ิน	 และ
ดำารงตำาแหน่งคราวละ	4-5	ปี

	 ขณะที่สมาคมกำานันผู้ใหญ่บ้าน
ทั่วประเทศกำาลังออกมารณรงค์คัดค้าน
ร่างแก้ไขพรบ.ปกครองท้องถ่ิน	 ที่จะให้
กำานัน-ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในวาระ	5	ปี	แทน
จากทีจ่ะตอ้งอยูใ่นวาระไปจนเกษียณหรอื	
60	 ปี	 ด้วยปัญหาและเหตุผลหลาย
ประการทีม่กีารวพิากษ์วจิารณกั์นไปแลว้
	 ดเูหมอืนวา่เสยีงคดัคา้นดงักลา่ว
จะไม่ค่อยมีนำาหนักเท่าไหร่	เพราะสส.ทั้ง
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นไปในทาง
เดียวกันว่า	 จะต้องให้กำานัน-ผู้ใหญ่บ้าน
อยู่ในตำาแหน่งเพียง	5	ปีเท่านั้น	หากจะ
อยู่ในตำาแหน่งต่อไปก็สามารถลงสมัคร
รับเลือกตั้งได้อีก
	 ไม่ใช่ปล่อยให้คนที่เป็นกำานัน-
ผู้ใหญ่บ้าน	ด้วยวัย	25-30	ปี	แล้วนั่งใน
ตำาแหน่งไปอีกเรื่อย	ๆ	ร่วม	30	ปี	โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้คนอื่นขึ้นมา
แทนที่เลย	เช่นปัจจุบัน
	 ส่วนการแก้ไขกฎหมายฉบับน้ี
กำาลงัอยูใ่นวาระที	่2-3	และมแีนวโน้มวา่
จะผ่านฉลุยไปได	 เช่นเดียวกับล่าสุด 

	 ถ้าจะวา่ไปแลว้ความเห็นของ
ประชาชนต่อวาระ	(หรือสมัย)	การ
ดำารงตำาแหน่งของกำานัน-ผู้ใหญบ่า้น
ราว	4-5	ป	ีก็ไมต่่างไปจากวาระการ
ดำารงตำาแหน่ง	 “สส.”	 หรือสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่าไหร่นัก	 เพียง
แตไ่มไ่ดร้ะบลุงไปให้ชดัเจนดว้ยวา่จะ
ให้อยู่ในตำาแหน่งได้	“กี่วาระ”	หรือ	
“กี่สมัย”?
	 เพราะ นักการเ มืองไทย
ปัจจุบันหลายคน	 เป็นนักการเมือง	
“หลายสมัย”	 คือมากกว่า	 2	 สมัย
ขึ้นไป	 ซึ่ง ก็ไม่ ต่างจากการเป็น	
“นักการเมืองผูกขาด”	 โดยสมอ้าง
ว่าประชาชนนิยมชมชอบให้ความไว้
วางใจ
	 แต่แท้ที่จ ริงนักการเมือง
เหล่านั้น	ต้องการใช้อภิสิทธิ์	(ความ
เป็นสส.)	 เข้ามาผลาญงบประมาณ	
และสร้างอิทธิพลครอบงำากลไกรัฐ	
เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง	
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
	 สภาพัฒนาการเมืองควรนำา
เร่ืองน้ีไปสำารวจประชาชนด้วยว่า
ควรจะให้	 “นักการเมือง”	 อยู่ใน
ตำาแหน่งได้ก่ีวาระหรือก่ีสมัย	หรอืจะ
ให้	“ผูกขาด”	ตลอดชั่วกัลปาวสาน!

ปราบคอร์รัปชั่น
“อย่าดีแต่ปาก”

ตำาแหน่ง
ต้องมีวาระ

 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีบริหารบ้านเมืองมาครบ	 1	 ปี
แล้ว	แต่ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะแสดงความจริงใจ
ที่จะดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
คอรรั์ปชัน่อยา่งชดัเจน	มุง่มัน่และเดด็เดีย่ว	อกี
ทั้งยังไม่ค่อยแสดงท่าทียี่หระใส่ใจต่อเสียง
วิพากษ์วิจารณ์จากสถาบันและภาคส่วนต่าง	ๆ	
เพื่อนำาข้อเสนอแนะบางประการไปปรับปรุงใช้
ในงานบริหารบ้านเมืองให้ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น
 ถึงแม้ว่าขณะน้ีรัฐบาลจะมีการจัด
ตั้ง	“วอร์รูม”	หรือศูนย์ปฏิบัติการปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐในกระทรวง
ยตุธิรรม	แตก็่ยงัไมเ่ห็นรปูธรรมการดำาเนินการ
ที่ชัดเจนหรือเห็นผลการปราบปรามการ	
คอร์รัปชั่นออกมาให้ปรากฏ	 ซึ่งไม่ต่างจาก	
โครงการ	 1	 กรม	 1	 ป้องกันโกง	 ของแต่ละ
หน่วยงานจัดทำาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	 เช่น
เดยีวกับคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ	(ปทท.)
 นอกจากน้ียังมีภาคีเครือข่ายต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น	กับ	42	องค์กรภาคีภาคเอกชน
ที่ได้ร่วมกันประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริต	
คอร์รัปชั่น	 โดยจัดกิจกรรม	 “วันต่อต้าน
คอรรั์ปชัน่	2555	รวมพลงัเปลีย่นประเทศไทย”	
มา	 เมื่อวันที่	 6	 กันยายนที่ผ่านมา	 และภาค
เอกชนอีกหลายองค์กรก็กำาลังตื่นตัวต่อพิษภัย
ของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กำาลังจะกลายเป็น
มะเร็งพล่าผลาญประเทศชาติมากขึ้นทุกขณะ
 “กองบรรณาธิการปฏิรูป” เห็นว่า 
การแก้ปญัหาคอร์รัปชัน่แมไ้มใ่ชห่น้าทีร่ฐับาลใด
รัฐบาลหน่ึง	 แต่การแก้ปัญหาต้องขึ้นอยู่กับ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลด้วยว่าให้ความสำาคัญ	
ต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นมากน้อยเพียงใด	
ขณะทีบ่ทบาทผูน้ำารฐับาลปจัจุบนั	ระบแุตเ่พยีง
ว่าให้เชื่อมั่นในตัวท่านว่าจะไม่มีการคอร์รัปชั่น
เกิดขึ้น	 ซึ่งไม่ใช่เร่ืองที่จะพูดด้วยปากเปล่าได้	
แต่ต้องลงมือปฏิบัติและทำาให้เห็นอย่างจริงจัง



4 พลังขับเคลื่อน
เพื่อเปลี่ยนสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2555

รายงานพิเศษ
  • พฤทธ์ ขวัญเจริญ •

	 นายสุรพร	ชัยชาญ	ผู้แทนภาคี
เครือข่ายจังหวัดมุกดาหารจัดการตนเอง	
กลา่ววา่การทำาเร่ืองจังหวดัจัดการตนเอง	
ไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้าน	หรือ
ต้องการปะทะกับรัฐ	 แต่เป็นการเคลื่อน
ดว้ยชมุชน	เพือ่ปลกูฝังประชาธิปไตย	โดย
การใช้สถานการณ์ของพื้นที่และจังหวัด
เป็นประเด็น	 เพื่อสร้างกระบวนการ	
เคลื่อน	โดยมียุทธศาสตร์การดำาเนินการ
คือ	 หากลุ่ม	 สร้างกลุ่ม	 มาเชื่อมโยงกัน
และขยายเครือข่ายแสวงจุดร่วม	 สงวน
จุดต่าง	 เปิดใจให้กัน	 กลุ่มที่เกิดตาม
ธรรมชาติ	จะมั่นคงและยั่งยืนกว่า	

ให้เป็นสวัสดิการ	ทั้ง	เกิด	แก่	เจ็บ	และ	
ตาย	มีเป้าหมายเริ่มต้นจาก	7	อำาเภอ	7	
ตำาบล	ๆ	ละ	 7	คน	ปัจจุบันนี้ได้ขยาย	
เป็น	52	ตำาบล	มีสมาชิกทั้งสิ้น	17,000	
คน	 เป็นการจัดสวัสดิการ	 3	 ขา	 คือ	
ประชาชน	1	บาท		ท้องถิ่น	1		บาท	
และรัฐบาล	 1	 บาท	 ส่วนท้องถ่ินให้
พิจารณาตามศักยภาพของท้อง ถ่ิน 
นั้น	ๆ	และขยายเป็นรัฐร่วมราษฎร์	เมื่อ
ปี	 2554	 เป็นสวัสดิการของประชาชน	
โดยผู้แทนของรัฐเป็นผู้ปฏิบัติ	 การ
ประสานมีองค์กรช่วยประสาน	 คือ	
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.)	โดย
งานทุ ก งานจะต้ อ งมี ส่ วน ร่ วมของ

ประชาชน
	 ขณะเดียวกันได้มีการจัดกิจ	
กรรมการขับเคลื่อน	 ผสมผสานกับงาน
ประจำา	 ทั้งการจัดตั้งองค์กร	 แผนงาน	
โครงการ	และยทุธศาสตรเ์คลือ่นในระดบั
อำาเภอ	จัดทำาธรรมนูญสวสัดกิารถ้วนหน้า	
รัฐร่วมราษฎร์	 รัฐร่วมหนุน	 เคลื่อนเพื่อ
สร้างความมั่นคง	โดยผลักดันให้ออกเป็น
กฎหมาย	รองรับองคก์รสวสัดิการ	ให้เปน็
นิติบุคคล	สามารถขับเคลื่อนต่อได้โดยไม่
ต้องรองบประมาณจากรฐั	เปา้หมายก็คอื	
สร้างความเข้มแข็ง	พึ่งพาตัวเองได้	และ
เข้าใจในกระบวนการพัฒนา
	 นายวริตัน์	สขุสกุล	จากจังหวดั
อำานาจเจริญจัดการตนเอง	 กล่าวถึงบท
เรียนว่า	 อำานาจเจริญมีประวัติศาสตร์
ความร่วมมือของประชาชนมาอย่าง
ยาวนาน	เริ่มต้นจากมีแกนนำาแค่	10	คน	
จากปัญหาความไม่เป็นธรรม	ความเสมอ
ภาคทางเพศ	 การทารุณ	 การขับเคลื่อน
เพื่อนำาเสนอสู่นโยบายการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง		มีการสรา้งความเขา้ใจกับ
ประชาชน	ใช้ปัญหาเป็นบทเรียน	เพื่อให้
เห็นรากเหง้าของปัญหา	 ใช้กระบวนการ
พฒันา	มาแก้ปญัหาสรา้งบทเรียน	จัดเวที
พูดคุยในกรณีแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาร่วม
ของคนในชุมชน
	 “จุดเริม่ต้นคอื	ระบบการบรหิาร
ของภาครัฐ	 ที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น	 ทำาให้	

	 “การบริหารจดัการตอ้งเปดิเวที
หารอืรว่มกันเพือ่	ความโปรง่ใส	ทำาให้เกิด
กลไกรายอำาเภอ	จำานวน	7	อำาเภอ	เป็น
กลไกทีป่ระกอบดว้ย	ประชาชน	และภาค
รัฐ	 เร่ิมจากระดับจังหวัดขยายสู่ตำาบล	
โดยมีพื้นที่และองค์ประกอบ	ในสัดส่วนที่
เท่า	 ๆ	 กัน	 ภาคีที่เข้าร่วม	 อาทิ	 กศน.	
พัฒนาชุมชน	 เกษตรกร	 ก่อให้เกิด
กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน	มีเครือข่าย
เพิ่ม	มีเพื่อนเพิ่ม	เกิดการร่วมมือช่วยกัน	
ทำาให้ทำางานได้ง่ายขึ้น”	
	 ส่วนกิจกรรมการดำาเนินงาน	
ประกอบด้วย	 กองทุนสวัสดิการชุมชน		
โดยงบรัฐ	และประชาชนร่วมออม		เพื่อ

ถอดบทเรียนจังหวัด    จัดการตนเอง
  ‘จากอำานาจเจริญ     ถึงมุกดาหาร’

การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “จังหวัดจัดการ
ตนเอง” ของภาคียุทธศาสตร์
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย  
ได้มีแลกเปลี่ยนพูดคุยศึกษา 
ถึงกรอบแนวคิด แนวทาง
ที่สำาคัญ เพื่อการศึกษาดูเป็น
แนวทาง  อำานาจเจริญ-
มุกดาหาร จังหวัดจัดการ
ตนเอง นำาไปโดยใช้พื้นที่
เป็นฐานในภาคอีสาน 
เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 
2555 ที่ผ่านมา โรงแรม  
พลอย พาเลซ อำาเภอเมือง 
จังหวัด มุกดาหาร

 นพ. เรืองศิลป์ เถ่ือนนาดี 

	 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป	
เป็นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่าง	ๆ	
ที่มีกิจกรรมและเป้าหมายงานในพื้นที่		
เป็นผู้เชื่อมประสานการทำางานต่าง	ๆ		
ของหน่วยงานเหล่านั้น	เพื่อเป้าหมายที่สำาคัญ
คือ	สร้างความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชน	
และมีพื้นที่กลางพัฒนาร่วมกัน	โดยมี	10	กลุ่ม	
ภูมิภาค	และทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วม	ต้องมี
กิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน	ทั้งร่วมพัฒนาข้อมูล	
รวมสนับสนุนงบประมาณและร่วมกันสรุปบทเรียน
ที่ได้มาเพื่อนำามาใช้ในการปฏิรูปต่อไป

 นายสำาเริง เสกขุนทด

	 ในวันนี้	หัวใจหลักก็คือมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้		โดยใช้ข้อมูล
ของจังหวัดอำานาจเจริญและจังหวัดมุกดาหารเป็นหลัก	ซึ่งตอนนี้แนวทางการ
ปฏิรูปเน้นให้พื้นที่จัดการตนเอง	จังหวัดจัดการตนเอง	มีกรอบแนวคิด	
ใช้พื้นที่เป็นฐาน	เรามีโมเดลในหลาย	ๆ	จังหวัดที่เดินหน้าไปแล้ว
	 ในวันนี้	จังหวัดอำานาจเจริญ	มีธรรมนูญจังหวัดแล้ว	โดยมี
ประชาชนทั้งจังหวัดเป็นผู้กำาหนดว่าจะทำาอย่างไรบ้าง	ได้ดำาเนินแผนงาน
ต่าง	ๆ	ไปจนหมดแล้ว	เช่นแผนชุมชนต่าง	ๆ	เป็นตัวอย่างที่ดีให้จังหวัด
อื่น	ๆ	ต่อไป	เป็นสัญลักษณ์ของอีสานใต้ไปแล้ว	ส่วนทางจังหวัดมุกดาหาร	
ก็มีธรรมนูญเป็นลักษณะเชิงประเด็น	เป็นลักษณะทางวิชาการ	มีการก่อร่าง
สร้างตัว	ทำาทุกเรื่องเหมือนกัน	รัฐร่วมราษฎร์		ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี		
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ถอดบทเรียนจังหวัด    จัดการตนเอง
  ‘จากอำานาจเจริญ     ถึงมุกดาหาร’

กลุม่ขบัเคลือ่น	3	กลุม่คอื	กลุม่ทีม่องทะล	ุ
กลุ่มที่ต้องการปฏิรูป	 และกลุ่มที่ทำาการ
พัฒนา”
	 ขณะเดียวกันกระบวนการ
ดำาเนินการได้ขับเคลื่อนผ่านกลไกสภา
กองทุนชุมชน	 ด้วยประเด็นที่เป็นปัญหา
ของกลุ่ม	 เครือข่าย	 และเป้าหมายของ
การพฒันา	มเีวทกีลาง	แนวทางทำาเคร่ือง
มือ เพื่ อ จัดการตนเอง	 มี ธรรมนูญ

อำานาจเจรญิ	เปน็กตกิากลาง	เคลือ่นดว้ย
กลุม่แกนนำาของประชาชน	เปน็สภากลาง
ระดับตำาบล	 สู่กลไกระดับจังหวัด	 มีการ
เชือ่มประสานดว้ยการมกีารจัดเวทพีดูคยุ	
กันในสภาหมู่บ้าน	 สู่การนำาเสนอและพูด
คยุในสภากลางระดบัตำาบล	สรปุ	นำาเสนอ	
เพื่อขอมติประกาศเห็นชอบ
	 นางรตันา	สารกุล			จากจังหวดั
อำานาจเจริญ	จัดการตนเอง	กล่าวว่า	บท

เรียนของจังหวัดอำานาจเจริญคือ	 มี
ธรรมนูญ	มีการเปลี่ยนแปลง	ในการมอง
ตนเอง	มองได้ชัด	ต้องทำาการบ้าน	และ
ศึกษาให้มากขึ้น	 กรอบการทำางาน	
โครงการมีหลากหลาย	 ต้องมองให้รอบ
ด้าน	กระจายและให้สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่	 ธรรมนูญที่จัดทำาขึ้นอยู่ในขั้น
ตอนของการประกาศใช	้พจิารณาในพืน้ที่
ที่พร้อม	จะเคลื่อน	10	ตำาบล	จาก	63	
ตำาบล		การเชื่อมกับองค์กรบริหาร	ต้อง
ไมใ่ห้องคก์รมาสัง่การหรอืจัดการ	เราตอ้ง
มีการเรียนรู้เรื่องการเรียกสิทธิ	 โดยการ
ศึกษาช่องทางกฎหมาย	และหาแนวทาง

เพื่อประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
	 “การขับเคลื่อนที่จะสร้างได้ต่อ
เน่ือง	คอืการสร้างให้ชมุชนรกัถ่ินเกิดของ
ตัวเอง	เราต้องกระตุ้นให้ถูกจุด	ให้คนทุก
กลุ่มทุกวัยเข้าใจ	และมีเป้าหมายร่วมกัน	
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 มีเวทีให้นัก
วชิาการ	ประชาชนในชมุชนและแหลง่ทนุ	
มาร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา
ต่อไป	 และใช้ศักยภาพของภาคีที่มีอยู่ให้
เต็มสูบ	 เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 เพื่อการ
สือ่สารและประสานงานกันได้อยา่งเหมาะ
สม”

ประชาชนต้องคิดเองทำา
เอง	กำาหนดเป้าหมายเดิน
ทางด้วยตัวเอง	 จนเกิด
เปน็ธรรมนูญอำานาจเจรญิ
ขึ้นมา	 โดยประชาชนเป็น
องค์กรขับเคลื่อนสู่การ
สร้างประชาคม	 มีการ
สนับสนุนความร่วมมือ
ของภาควิชาการ	 แบ่ง

  นส. วนิดา วีรกุล  

	 ธรรมนูญจะเคลื่อนไหวได้นั้น	ผู้บริหารของ
ภาครัฐจะต้องขยับ	และสนับสนุนด้วย	การหนุนเสริมให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น	ทุกฝ่ายต้องเปิดใจ	
อยากให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือกัน	ทั้งแหล่งทุน	และผู้รับทุน	
ผลการทำากิจกรรมต้องมีการกระจายให้ครอบคลุม			
การพัฒนาต้องมีวิธีการ	มีขั้นตอน	ต้องหาผู้ที่สามารถ
ออกแบบกระบวนงานที่ดี	มาทำางาน	เพื่อพัฒนาพื้นที่
ให้ชุมชนจัดการตนเองได้		จังหวัดจัดการตนเองได้	
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

• นายวิรัตน์ สุขสกุล • นางรัตนา สารกุล
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	 	 ทั้งน้ี	 เมื่อตัวแทนจากหน่วย
งานตระกูล	 “ส”	อาทิ	 สำานักงานปฏิรูป	
(สปร.)	 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ	 (สช.)	 สำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน	 (พอช.)	 มาร่วมกัน
บอกเล่าประสบการณ์	 ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานปฏิรูป
ดา้นสขุภาพ	พร้อมแนวทางทีจ่ะหนุนเสรมิ
ให้การทำางานของแต่ละจังหวัดบรรลุ
ความสำาเร็จเดินไป	สู่เป้าหมาย
	 นายชัยวิชญ์ภณ	 ตังกิจ	 ผู้
จัดการ	สำานักงานภาคกลาง	พอช.	กล่าว

สับสน	 คือ	 ทำาอย่างไรให้หลายหน่วย 
งานจับมือกัน	ทำางานร่วมกัน	เพราะจาก
หลาย	ๆ	เวที	มีบางคนพูดแรง	ๆ 	ว่า	ยิ่ง
พัฒนายิ่งแย่ลง	 ทำาให้เกิดการตั้งคำาถาม
ว่า	 ยิ่งพัฒนาแล้วยิ่งแย่ลง	 อย่างนี้ไม่ใช่
การพัฒนา	เพราะการพัฒนาต้องทำาให้ดี
ขึ้น
	 “ท่ามกลางการทำางานแล้วยิ่ง
ทำายิง่แย	่เราทำาไปโดยไมม่องเพือ่นหรอืไม	่
ไม่มองปัญหาคนที่เราทำางานด้วยว่าเขา
ต้องการอะไร	หรือเรียกว่าเกาไม่ถูกที่คัน	
ชาวบ้านพูดว่า	 เวลาหน่วยงานลงมา
ทำางานกับประชาชน	 เคยถามประชาชน

ทบทวน”			
	 ส่วนการสร้างฐานข้อมูลพื้นที่	
เช่น	 ข้อมูลตำาบล	 ข้อมูลจังหวัด	 น้ันผู้
ปฏิบัติงานกับประชาชนในพื้นที่ควรทำา	
เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานต่าง	ๆ	ต่างก็
มีข้อมูลกันคนละชุด	 แต่ละชุดเป็นข้อมูล
ที่ดึงมาเฉพาะส่วน	 ซึ่งสร้างภาระให้กับ
ประชาชน	ดงัน้ัน	ทำาอยา่งไรจึงจะมขีอ้มลู
ในลักษณะที่เป็นข้อมูลร่วม	 นอกจากน้ี
ต้องมีการสร้างความรู้ร่วม	 เนื่องจากคน
ทำางานส่วนใหญ่มีความรู้ที่จะทำางานแบบ
ที่เรียกว่าเป็นความรู้	เฉพาะของใครของ
มัน	ซึ่งเป็นอุปสรรค	เพราะต่างคนต่างก็
จะอ้างความรู้ของตัว	อย่างไรก็ดี	สำาคัญ
ที่สุด	คือ	อยากเห็นหน่วยงานต่าง	ๆ	มี
พลังในการทำางาน
	 นายประพจน์	 บุญมี	 สปสช.	
เขต	4	สระบรุ	ีระบวุา่	แนวทางสนับสนุน
งานปฏิรูปของ	 สปสช.	 น้ัน	 เน่ืองจาก
กรอบของกฎหมายทำาให้	 สปสช.	 มีข้อ
จำากัดในการทำางาน	ภายใต้เงื่อนไขที่ต้อง
ดูแลสุขภาพของคนทั้งประเทศ	 แต่ก็มี
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน
ซึ่งกระจายครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่เป็นจุด
แขง็	โดยมคีณะกรรมการบริหารทีม่าจาก
ตัวแทนประชาชนประมาณ	 70-80	
เปอรเ์ซน็ต	์และคณะกรรมการบรหิารชดุ
น้ี	 จะทำางานร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำาบล	(อบต.)	และเทศบาล	ทั้งนี้โมเดล
ดงักลา่วอาจจะใชไ้ดกั้บการทำางานในพืน้ที่
ของทกุหน่วยงานตระกูล	“ส”		ในอนาคต	
สปสช.กำาลังคุยกันเร่ืองการขยายงานที่
เปน็ความตอ้งการของประชาชนมากกวา่
น้ี	 เน่ืองจากระบบทำาให้เราทำางานได้
เฉพาะในกรอบ

	 “หัวใจการทำางานของกองทุนฯ	
น้ี	คอื	การกระจายอำานาจสูช่มุชนทอ้งถ่ิน	
โดยเราทำาระดับตำาบล	 ให้ชุมชนจัดการ
ตนเองเรื่องสุขภาพ	ซึ่งปี	2556	เป็นต้น
ไป	 สปสช.ขยับทำางานร่วมกับหน่วยงาน	
อืน่	ๆ 	เปลีย่นวธีิดูแลสขุภาพใน	8	จังหวดั
ภาคกลาง	เรียกว่า	Central	คิดอย่างไร	
สปสช.สนับสนุน	 เราคิดมา	 5-6	 เดือน	
ใกล้จะเสร็จแล้ว	 เราจะมีคณะทำางานที่
เขตเพื่อเชื่อมกับหน่วยงานตระกูล	 “ส”	
ทั้งหลาย	 เราจะทำา	 Mapping	 พื้นที่	
ขยายตำาบล	มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง”
	 ด้าน	ดร.สุรศักดิ์	บุญเทียน	ผู้
ช่วยผู้อำานวยการ	 สปร.	 กล่าวในนาม
ตัวแทน	สปร.	และสช.	โดยย้ำาให้เห็นถึง
ความสำาคัญและความจำาเป็นที่ทุกหน่วย
งานจะต้องจับมือทำางาน	ร่วมกันว่า	หาก
ยังปล่อยให้สถานการณ์เดินไปแบบนี้	คือ	
ต่างคนต่างทำางานต่อไปจะต้องเหน่ือย
และลม้เหลว	เน่ืองจากเราขบัเคลือ่นแบบ
นี้มาหลายศตวรรษ	เห็นภาพความสำาเร็จ
ระดบัพืน้ทีม่ากมาย	แตข่อ้สำาคญัคอื	ทำาให้
บ้านเมืองดีขึ้นหรือไม่	 เช่น	 จ.สระบุรี	
กำาลังมีปัญหาเรื่องที่ดิน	ๆ	ถูกเปลี่ยนมือ
ไปอยูใ่นกลุม่นายทนุมากขึน้	ขณะเดยีวกัน	
กำาลังเกิดโรคใหม่	ๆ	มากขึ้น	คำาถาม	คือ	
การพฒันา	การลงไปหนุนเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่บ้านเรายิ่งทำายิ่งแย่
ลงหรือไม่	รู้สึกว่ามีสุขภาวะดี	มีสุขภาพดี
จริงขึ้นหรือไม่	 หรือคนในบ้านเรามีความ
สขุดขีึน้จรงิหรอืไม	่หรอืยิง่ทำาสิง่แวดลอ้ม
ยิ่งแย่ลง	คนจนก็มากขึ้น
	 “ทีส่ำาคญัอยากเน้นอยากให้เห็น	
คือ	กลุ่มพลังของ	สสส.	ตระกูล	ส	พอช.	
กลุ่มที่เป็นเครือข่ายของส่วนราชการที่ไป
หนุนเสริมมาจับมือทำางานด้วยกัน	 อันน้ี
เป็นโจทย์ใหญ่ที่สำาคัญ	 ถ้าจะดูวิธีการ
ทำางาน	 เราพูดคำาว่า	 บูรณาการมาชั่ว
หลายอายุคนแล้ว	แต่ยังทำาให้เกิดเป็นรูป
ธรรมไม่ได้	 ผมเชื่อว่า	 แม่น้ำาร้อยสายใน
ที่สุดจะไหลมารวมกันข้างล่าง	 หมายถึง
ท่อหรือแหล่งทุนต่าง	 ๆ	 ที่ไปหนุนเสริม
เขา้ไปทำางานในพืน้ที	่ทา้ยสดุมาบรรจบกัน
ในพื้นที่	 หน่วยย่อยในพื้นที่	 คือหน่วยที่
สามารถทำางานร่วมกัน”
	 ขณะทีน่ายชยัวชิญภ์ณ	บอกเลา่
ประสบการณ์การทำางานของ	พอช.	ร่วม
กับชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง	ให้ชุมชนเป็น
แกนหลัก	 โดยจัดทำาเป็นยุทธศาสตร์	 5	
ข้อ	ถือเป็นเครื่องมือที่จะไปเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ได้แก่	
	 1.	ปญัหาน้ำาทว่ม	เน่ืองจากภาค
กลางมีความสมบูรณ์ทั้งในเร่ืองของข้าว	
และน้ำา	มผืีนปา่อดุมสมบรูณ์	มอีารยธรรม	
อตุสาหกรรม	และพลงังาน	แตผ่ลกระทบ
ที่ เ กิดกับภาคกลางซึ่ งครอบคลุม	 9	

สกู๊ปพิเศษ
• อรุณี เอี่ยมศิริโชค •

เดินหน้าท้องถ่ินจัดการตนเอง
ต้องมองเป้าหมายที่ประชาชน

ระหว่างเปิดการประชุมว่า	 สิ่งที่เราเป็น
ห่วงขณะน้ีคอื	พวกเราทีท่ำางานปฏบิตังิาน
กับชาวบ้าน	 มีเป้าหมายร่วมกันหรือยัง	
เพราะจากทุกเวทีที่คุยกัน	เรามีเรื่องหนึ่ง
ทีไ่มต่า่งกัน	และนับเปน็เปา้หมายเดยีวกัน	
คือ	 ความต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน	 เราต้องการให้
ประชาชนมชีวีติทีด่	ีอยูด่กิีนด	ีแตส่ิง่ทีเ่ปน็
ปัญหาและอุปสรรค	 โดยประชาชนจะไม่

หรอืไมว่า่	ตอ้งการอะไร	บอกแตว่า่	มเีงิน
อยู่ก้อนหน่ึงเอามาช่วยกันเขียนโครงการ	
แล้วช่วยกันเอาเงินจำานวนน้ีไปทำางาน	
เพราะฉะน้ันเราต้องมองประชาชนเป็น
เป้าหมาย	 ถ้าเมื่อไหร่เราทำางานแล้ว
ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลง	ผมว่าคง
ไม่มีองค์กรรัฐองค์กรไหนที่จะปฏิเสธ	แต่
ถ้าประชาชนเกิดการเปลีย่นแปลงทีด่แีลว้
รฐับาลไมส่นใจ	ก็ตอ้งบอกวา่	รฐับาลตอ้ง

เวทีประชุมขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศไทย 
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานของ 6 
จังหวัดภาคกลางบน ที่โรงแรม
สระบุรีอินน์ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 
16 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา 
ต้องเรียกว่า ผู้เข้าร่วมประชุม
หรือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับ
ภาคประชาชนต่างได้รับข้อมูล
กันอย่างเต็มที่ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ ก่อนเสนอ
โครงการขับเคลื่อนงาน
ปฏิรูปโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน



พลังขับเคลื่อน
เพื่อเปลี่ยนสังคม 7 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2555

	 ถึงแมก้ารประชมุครัง้น้ี	จะขาด
เวทีแบ่งกลุ่มจังหวัดเพื่อร่วมกันเสนอ
แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปราย	
จังหวดั	เน่ืองจากมบีางจังหวดัขอนำาเรือ่ง
กลบัไปหารือในพืน้ทีก่่อนนำาเสนอโครงการ	
แต่จากประสบการณ์การทำางานของ	 3	
ตัวแทน	 จาก	 4	หน่วยงานที่เริ่มนำาร่อง
จับมอืกันขบัเคลือ่นงานปฏริปูดา้นสขุภาพ	
คงจะเพียงพอให้ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่ภาค
กลางบนทีเ่ขา้รว่มประชมุ	มองเห็นภาพที่
จะปฏิรูปจังหวัดของตัวเองได้ชัดขึ้น	และ
คงไมใ่ชเ่รือ่งทีไ่กลเกินเอือ้ม	สำาหรับชมุชน
ท้องถ่ินภาคกลางที่จะลุกขึ้นมาจับมือกัน
สร้างพลังปฏิรูปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยน	
แปลง	 ก้าวไปสู่สังคมสุขภาวะในชุมชน
และพื้นที่ของตนเองอย่างแท้จริง
	 หลังจากมีเพื่อน	 ๆ	 จากหลาย
จังหวัดในภาคต่าง	 ๆ	 นำาร่องเดินหน้าไป
ก่อนแล้ว	 อาทิ	 การผลักดันกฎหมาย	
ปัตตานีมหานคร	 และเชียงใหม่มหานคร	
เพื่อเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตัว
เอง	 ภายใต้แนวคิด “จังหวัดจัดการ
ตนเอง”

จังหวดั	คอื	น้ำาทว่ม	เน่ืองจากมกีารสร้าง
ถนน	 และโรงงานอุตสาหกรรมกีดขวาง
ทางน้ำา
	 2.	การเปดิเสรีอาเซยีนจากการ	
ก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่	 ซึ่งถือว่าเป็นทั้ง
โอกาส	และผลกระทบ	
	 3.	อตุสาหกรรม	ทีเ่ชือ่มโยงกับ
สุขภาพ	 ซึ่งมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
สูงขึ้น	
	 4.	ปัญหาที่อยู่อาศัย	และที่ดิน
ทำากิน	โดยปัจจุบันพบว่า	ชาวนาที่ทำานา
ส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าที่นามากกว่าเป็นเจ้า	
ของที่นา	และ	
	 5.	สิ่งแวดล้อม	จากปัญหาภัย
พิบัติซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ของคนภาค
กลาง

• ประพจน์ บุญมี 

	 การกระจายอำานาจมีส่วนที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม	 ส่วนนามธรรมเป็นส่วนลึก	 และเป็นฐานให้การ
กระทำาที่เป็นรูปธรรม	นั่นคือ
 หน่ึง ตอ้งมกีารเคารพศกัดิศ์รีและคณุคา่ความเปน็มนุษยข์องคนทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกัน โดยเฉพาะ
ของคนเล็กคนน้อยคนยากคนจน	 ในสังคมไทยได้สร้างมายาคติไว้ให้คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนเล็กคนน้อยคนยากคนจน
ไร้ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์	จะด้วยชาติกำาเนิด	หรือยศถาบรรดาศักดิ์	โภคทรัพย์	การศึกษา	ก็ตาม
	 เรื่องนี้ดูเหมือนยาก	แต่ไม่ยาก	กุญแจอยู่ที่การเข้าใจความรู้ในตัวคน	ความรู้มีสองชนิด	คือ	ความรู้ใน
ตัวคน กับความรู้ในตำารา	 ในตัวคนทุกคนมีความรู้ที่ได้มาจากการทำางานและประสบการณ์ชีวิต	 เป็นความรู้ที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่ง	แม่จึงเป็นครูที่ดีที่สุดของลูก	ทั้ง	ๆ	ที่อาจจะไม่ได้รับการศึกษาตามระบบ	ถ้าเราเคารพแต่ความ
รู้ในตำารา	 คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีเกียรติ	 คนส่วนใหญ่จะไม่มีเกียรติ	 แต่ถ้าเคารพความรู้ในตัวคน	 คนทั้งหมดจะมี
เกียรติ	การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินในเวลาอันรวดเร็ว คือ ระบบการศึกษา
	 แทนทีจ่ะศกึษาแตค่วามรูใ้นตำารา	ให้ไปเรียนรูจ้ากชาวบา้น	ชาวบา้นจะมเีกียรตขิึน้ทนัท	ีและนักเรียนเมือ่
เรียนจากใครเขาก็จะเคารพผู้นั้นว่าเป็นครู	เรามีนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	หลายล้านคน	
สามารถทำาข้อมูลชาวบ้านจากทุก
หมู่บ้านว่าแต่ละคนมีความรู้
อะไรในตัวบ้าง	 ประเทศจะ
เปลี่ยนเพราะทำาอย่างนี้	การ
เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ของคน
ทกุคนอยา่งเทา่
เ ที ย ม
กั น	

เป็นฐานของความดีงามต่างๆ	เช่น	
ประชาธิปไตย	การเคารพสทิธิมนุษย
ชน	ความยุติธรรม	ความเป็นธรรม
 สอง กระจายอำานาจให้ประชาชนปกครองตนเอง
ให้ได้มากที่สุดในรูปของชุมชนจัดการตนเอง ท้องถ่ินจัดการ
ตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง การจัดการตนเองได้	 หมายถึงความเข้มแข็ง	
หมายถึงสมรรถนะ	หมายถึงการมีอิทธิปัญญา	หรือปัญญาที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ	ความสำาเร็จในการพัฒนาอย่าง
บูรณาการ	คือ	พัฒนา	8	เรื่องอย่างเชื่อมโยงกัน	อันได้แก่	“เศรษฐกิจ	-	จิตใจ	-	สังคม	-	วัฒนธรรม	-	สิ่ง
แวดล้อม	-	สุขภาพ	-	การศึกษา	-	ประชาธิปไตย”	ชุมชนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างบูรณาการกลายเป็นสังคม
ศานติสุข	บางแห่งมีศานติสุขประดุจสวรรค์บนดิน
	 ประชาธิปไตย	ชมุชนเปน็ประชาธิปไตยอตัถประโยชน์	และประชาธิปไตยสมานฉนัท	์เพราะอำานาจกระจาย
ไปถึงประชาชนทุกคน	ทำาให้สามารถรวมตัวร่วมคิดร่วมทำาได้เต็มพื้นที่และในทุกเรื่อง
	 เรือ่งการจัดการตนเองกำาลงัมเีสน่ห์ทีด่งึดดูใจของผู้คนเขา้มาร่วมกันมากขึน้เรือ่ย	ๆ 	ทัง้ระดบัชมุชนจัดการ
ตนเอง	ท้องถิ่นจัดการตนเอง	จังหวัดจัดการตนเอง	เครื่องมือสำาคัญของการจัดการตนเองคือ “การเรียนรู้ร่วม
กันในการปฏิบัติ” (Interactive	learning	through	action)	ของทุกฝ่าย	การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติทำาให้
เกิดความเชื่อถือไว้วางใจกัน	ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่สำาคัญที่ทำาให้เกิดความสุขและความสำาเร็จ
	 ในกระบวนการจัดการตนเองนี้	พลัง	5	ประการ	หรือเบญจพละเข้ามาผนึกกัน	คือ	พลังทางสังคมหรือ
พลังความสามัคคี	พลังทางปัญญา	พลังทางการจัดการ	พลังความถูกต้อง	และพลังแห่งสันติวิธี	จึงมีพลังมากเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล	ปกติสุข	และยั่งยืน
	 อาการไข้ขึ้นสูงของสังคมไทยนั้นรักษาได้	ไม่ใช่รักษาไม่ได้	มีทั้งยารักษาตามอาการคือ	ยาลดไข้	และยา
รกัษาตามสมฏุฐาน	คอื	การกระจายอำานาจทีร่วมศนูยไ์ปให้ประชาชนปกครองตนเอง	เม่ือประชาชนสามารถจัดการ
ตนเองได้ในพื้นที่	คือ	ชุมชน	ท้องถิ่น	และจังหวัด	ประเทศจะเกิดการร่วมกันอย่างสมดุล	ปกติสุข	ยั่งยืน	สันติ
 เป็นทางแห่งสันติอันประเสริฐที่ท่านเรียกว่า สันติวรบท

บทความเกียรติยศ
• ศ.นพ.ประเวศ วะสี

กระจายอำานาจไปสู่สังคมให้ทั่วถึง
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รายงานจากพื้นที่
• กองบรรณาธิการ •

ชาวบ้านสะเอียบชักธงรบ
ต่อต้านเข่ือนแก่งเสือเต้น

โครงการน้ำ��
3.5�แสนล้านบาท
ของรัฐบาล�ทุกภาค
ส่วนควรให้ความร่วม
มือ�เพราะการสร้าง
เขื่อนหรือการดำ�เนิน
โครงการแต่ละอย่าง
ไม่ใช่เรื่องง่าย�
ต่อให้มีแบบที่ดีก็ตาม�
ทั้งนี้�ต้องมีการทำ�งาน
แบบประสานกัน�
ไม่ใช่เป็นไปในลักษณะ
แบบรับจ๊อบ”
�
น.ส.กอบกาญจน์��วัฒนวรางกูร

 ผูส้ือ่ขา่วรายงานเมือ่วนัที	่12	
ตุลาคม	2555	ว่า	คณะกรรมการคัดค้าน
เขือ่น	4	หมูบ่า้น	ต.สะเอยีบ	อ.สอง	จ.แพร่	
ประกาศห้ามบุคคล	เจ้าหน้าที่	หน่วยงาน	
ที่เกีย่วข้องกับเขื่อนแก่งเสือเต้น	เขื่อนยม
บน	 เขื่อนยมล่าง	 เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด	
และไม่ต้องติดต่อประสานงาน	 พร้อม
ประกาศหมายหัว	 5	 บริษัทที่ปรึกษา	 1	
มหาวิทยาลัย	 ที่สนับสนุนเขื่อนแก่งเสือ
เต้น
	 ทั้งนี้	 จากการที่บริษัทที่ปรึกษา
ได้ติดต่อประสานงานขอเข้าสำารวจพื้นที่	
และประชมุชีแ้จงการศกึษาผลกระทบการ
สรา้งเขือ่นแก่งเสอืเตน้	กับพีน้่องชาวบา้น	
ต.สะเอียบ	อ.สอง	จ.แพร่	พื้นที่ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขือ่นแก่งเสอืเตน้	
โดยนายถาวร	 บุญราศี	 พนักงานของ
บริษัทปัญญา	 คอนซัลแตนท	์ จำากัด	 ได้
ประสานงานขอเข้าประชุมกับชาวบ้าน	
ต.สะเอียบนั้น
	 “ทีป่ระชมุคณะกรรมการคดัคา้น	
เขื่อน	4	หมู่บ้าน	กว่า	100	คน	ได้มีมติ
เป็นเอกฉันยืนยันตามมติของชาวบ้านทั้ง	
4	หมู่บ้าน	กว่า	1,000	คน	ที่ได้ลงความ
เห็นไว้ก่อนหน้าน้ีแล้วว่า	 ไม่ให้บุคล	 เจ้า
หน้าที่	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนแก่ง
เสือเต้น	 เขื่อนยมบน	 เขื่อนยมล่าง	 เข้า
พื้นที่โดยเด็ดขาด	โดยนายสมมิ่ง	เหมือง
ร้อง	ประธานคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน	
ได้แจ้งทางโทรศัพท์ให้กับนายถาวร	 บุญ
ราศ	ีไดท้ราบแลว้	รวมทัง้ยงัไดม้มีตใิห้เพง่

เล็งบุคคล	เจ้าหน้าที่	และหน่วยงาน	ดัง
ตอ่ไปน้ีเปน็พเิศษ	โดยหากชาวบา้นพบเห็น
ให้เชญิตวัมาสอบทีศ่าลาวดั	และไมร่บัรอง
ความปลอดภัย	ประกอบด้วย
	 1.	 บริษัท	 ปัญญา	 คอนซัล 
แตนท์	เช่น	นายถาวร	บุญราศี	เป็นต้น	
2.	บริษัท	วายพี	คอนซัลแตนท์	จำากัด	3.	
บริษัท	สยาม-เทค	กรุ๊ป	จำากัด	4.	บริษัท	
ทีม	คอนซัลติ้งฯ	ทีม	กรทีมกรุ๊ป	5.	บริษัท
สีแ่สงการโยธา		และมหาวทิยาลยัมหิดล”
	 นอกจากนี้	คณะกรรมการฯ	ยัง
มีมติไม่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
มหิดล	ที่นำาทีมโดย	นางอรพินท์	เอี่ยมศิริ	
นักวจัิย	อา้งชือ่มหาวทิยาลยัมหิดล	หากิน	
รับเงินกรมชลประทานมาศึกษาและสรุป
ว่าต้องเป็นเขื่อนแก่งเสือเต้น	 ทั้งที่มีทาง

เลือกอื่น	ๆ	อีกมากมาย	และเรียกร้องให้
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ต้ังกรรมการสอบ
จริยธรรมทางวิชาการ	นางอรพินท์	เอี่ยม
ศิริ	อีกด้วย
	 “คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน	4	
หมู่ บ้ าน	 ขอยืนยันและประกาศต่อ
สาธารณะชนว่า	 ห้ามบุคคล	 เจ้าหน้าที่	
หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับเขือ่นแก่งเสอืเต้น	
เขื่อนยมบน	 เขื่อนยมล่าง	 เข้าพื้นที่โดย
เด็ดขาด	 และไม่ต้องติดต่อประสานงาน
เข้ามาอีก	รวมทั้งบริษัทจีน	ญี่ปุ่น	ฝรั่ง	ที่
หวังมาสร้างเขื่อน	 ก็ไม่ต้องเข้ามาเช่นกัน	
หากชาวบ้านพบจะไม่รับรองความปลอด	
ภัย	 ชาวสะเอียบจะดำาเนินการสืบสาน
เจตนารมณ์ตามอุ๊ยปิง	สะเอียบคง	บรรพ	
บุรุษของเราที่กล่าวไว้ว่า
 “ให้เอาระเบดิมาทิง้ให้เราตาย
ทั้งสะเอียบ ขนศพเราไปทิ้ง แล้วค่อย
สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น”
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ชาวบ้านสะเอียบชักธงรบ
ต่อต้านเข่ือนแก่งเสือเต้น

คงไม่ตายเฉพาะคนสะเอียบ	คนเมืองสอง	
คนเมืองแพร	่ คงต้องตายกันทั้งเมืองเช่น
กัน	เขือ่นเหลา่น้ีวนเวยีนอยูแ่ถวน้ี	และยงั
คงจ้องทำาลายป่าสักทองอยู่เหมือนเดิม
	 เราเครือขายองคก์รภาคประชา	
ชน	นักศึกษา	นักวิชาการ	องค์กรพัฒนา
เอกชน	องคก์รชาวบา้น	สมชัชาคนจน	นัก
อนุรักษ์	ลูกหลานเยาวชนกลุ่มตะกอนยม	
และพี่น้องชาวสะเอียบ	ขอยืนยันว่า	เรา
จะร่วมกันปกป้องรักษาป่าสักทองและ
ชมุชนของเราสบืตอ่ไป	และจะตอ่สูค้ดัคา้น
โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น	 เขื่อนยมบน	
เขื่อนยมล่าง	 จ.แพร่,	 เขื่อนแม่วงก์	
จ.นครสวรรค์,	เขื่อนโป่งอาง	จ.เชียงใหม่,	
เขื่อน	แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่,	เขื่อนวังชมพู	
จ.พิษณุโลก,	เขื่อนโป่งขุนเพชร	จ.ชัยภูมิ,	
เขื่อนท่าแซะ	จ.ชุมพร,	เขื่อนคลองกลาย	
จ.นครศรีธรรมราช,	 เขื่อนลำาโดมใหญ่	
จ.อุบลราชธานี,	 เขื่อนเหล่าน้ีคือรัฐภัย	
ประเทศไทยไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำาหรับ
เขื่อนขนาดใหญ่อีกแล้ว
	 เราเครือขา่ยองคก์รภาคประชา	

ชน	ขอเรยีกรอ้งให้รัฐบาล	ยตุกิารผลกัดนั
เขื่อนใหม่	หันมาใช้แนวทางการจัดการน้ำา
ชุมชน	 พัฒนาอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง	
ขนาดเล็ก	 ฟื้นฟูป่าต้นน้ำา	 พัฒนาระบบ
เหมืองฝาย	 ฯลฯ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
คนยากคนจนมากกวา่	และขอเรยีกร้องให้
รฐับาลเรง่แก้ไขปญัหาเขือ่นทีส่รา้งมาแลว้	
อย่างเช่น	 เขื่อนสิรินธร,	 เขื่อนปากมูล	
จ.อบุลราชธานี	เขือ่นราษีไศล	เขือ่นหัวนา	
จ.ศรีสะเกษ	 เป็นต้น	 รวมทั้งเร่งแก้ไข
ปญัหาสมชัชาคนจน	ยตุกิารขม่ขูค่กุคามพี่
น้องคนจนเทอืกเขาบรรทดั	จ.ตรงั	ยติุการ
ข่มขู่คุกคามพี่น้องท่าแซะ	 จ.ชุมพร	 และ
เร่งแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนให้เป็นรูป
ธรรม	เพือ่ความผาสกุของพีน้่องประชาชน
สืบไป
	 	 ด้วยจิตรคารวะ
เครือขา่ยองคก์รภาคประชาชน	ณ	วดับา้น
ดอนชัย	ต.สะเอียบ	อ.สอง	จ.แพร่
6	ตุลาคม	2555

เครือข่ายภาคประชาชนปกป้องป่าสักทอง-รักษาแม่น้ำายม เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 
ร่วมยืนหยัด ต่อสู้ ปกป้องป่าสักทอง และชุมชน หยุดสร้างเขื่อนใหม่ แก้ไขปัญหาเขื่อนเก่า 
เร่งแก้ไขปัญหาคนจน

 ณ	ที่แห่งนี้	 ดินแดนชุมชน
สะเอียบ	บรรพบุรุษเราก่อตั้ง	 สร้างบ้าน
แปรงเมืองมากว่า	 200	 ปี	 เราลูกหลาน
อยู่กันมาด้วยความผาสุกมาโดยตลอด	 ปี	
2534	เราไดร่้วมกันก่อตัง้	กลุม่ราษฎรรักษ์
ป่า	ซึ่งได้ร่วมกันปกป้อง	ดูแล	รักษา	ป่า
สักทองผืนสุดท้ายของคนไทยทั้งชาติมา
อย่างต่อเนื่อง
	 เขื่อนแก่งเสือเต้น	จะทำาลายป่า
สกัทองผืนสดุทา้ยทีเ่รารว่มรักษากันมา	ไม่
เพียงป่าสักทองกว่า	 24,000	 ไร่เท่านั้นที่
จะถูกน้ำาท่วมอย่างถาวร	 ป่าเบญจพรรณ
อีกกว่า	 30,000	 ไร่	 ก็จะถูกตัดฟัน	 ล้าง
ผลาญ	 ผืนดินจมอยู่ใต้เขื่อนแก่งเสือเต้น
เช่นกัน	 และยังต้องอพยพพวกเราชาว 
สะเอียบ	4	หมู่บ้านอีกกว่า	1,000	ครอบ	
ครัว	ท่วมที่ทำากินเราอีกกว่า	10,000	 ไร่	
อีกทั้งสัตว์ป่า	 แร่ธาตุ	 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ประเมินค่าไม่ได้	 ต้องจมอยู่
ใต้เขื่อนแก่งเสือเต้น	ทั้งยังเป็นการผลาญ
งบประมาณแผ่นดินอีกกว่า	20,000	ล้าน	
บาท
	 แมน้่ำายมยาวกวา่	735	กิโลเมตร	
เขือ่นแก่งเสอืเตน้จะตัง้อยูท่ี	่115	กิโลเมตร
ทางตอนบนของลุ่มน้ำายม	 รับน้ำาจาก	 11	
ลำาห้วยสาขาเท่าน้ัน	 แล้วหากฝนตกใต้
เขือ่นซึง่ยาวถึง	620	กิโลเมตรทีเ่หลอืทาง
ตอนกลางและตอนล่าง	 ที่รับน้ำาจาก	 66	
ลำาน้ำาสาขาใตเ้ขือ่น	อยา่งฝนทีต่กทีเ่ดน่ชยั	
วังชิ้น	ศรีสัชนาลัย	ซึ่งอยู่ใต้ลงไปจากจุด
ที่จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น	100	–	200	
กิโลเมตร	แลว้เขือ่นแก่งเสอืเตน้	เขือ่นยม
บน	 เขื่อนยมล่าง	จะแก้ปัญหาน้ำาแล้งน้ำา
ท่วมได้อย่างไรเมื่อฝนตกใต้เขื่อน

	 เขื่อนแก่งเสือเต้นสูง	72	เมตร	
เขื่อนยมล่างอยู่ต่ำาลงมาจาเขื่อนแก่งเสือ
เต้นเพียง	 10	 กิโลเมตร	 ตั้งอยู่บนรอย
เลือ่นแมย่ม	และรอยเลือ่นแพร	่หากเขือ่น
แตกมา	คงไม่ตายเฉพาะคนเมืองสอง	แต่
คงตายกันทั้งเมืองแพร่	สุโขทัย	พิษณุโลก	
พิจิตร
	 เขื่อนยมบนอยู่ห่างจากหมู่บ้าน
เราเพียง	2	กิโลเมตร	หากเขื่อนแตกมา	

แถลงการณ์ร่วม

เมื่อเราทำ�งาน
ที่ไม่ใช่เพื่อตัวเรา
เองแล้ว�อย่าดูแคลน
คนทีค่ิดไม่เหมือนเรา
ว่า�ไม่ใช่ชีวิตที่มีค่า�
เพราะนั่นคงไม่ใช่
มรดกที่มีค่า
ที่�14�ตุลาฯ�
มอบให้เรา”

วัฒนชัย��วินิจกูล
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	 ลา่สดุสมาชกิสมาคมกำานันผู้ใหญ่
บ้าน	ประมาณ	400	คน	ได้เดินทางไปยื่น
ขอ้เรยีกร้องทีบ่รเิวณดา้นหน้ารฐัสภา	เพือ่
ให้มีการถอนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ	
(พ.ร.บ.)	 ลักษณะปกครองท้องที่	 ซึ่งอยู่
ระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ	 พร้อมทั้งได้แจกแถลงการณ์	
ประกอบข้อเรียกร้องดังกล่าวว่า
	 สมาคมกำานันฯ	 ไม่เห็นด้วยกับ
รา่ง	พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองทอ้งทีด่งักลา่ว	
เพราะมีเน้ือหาที่เป็นการริดรอนสิทธ์ิของ
กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ทั้งน้ีหากสภาผู้แทน
ราษฎรไม่มีการถอนร่างกฎหมายดังกล่าว
ออกจากการพิจารณาเชื่อว่า	 ส.ส.ที่ร่วม
พิจารณาจะสอบตกทางการเมืองในสมัย
เลือกตั้งหน้า	 อย่างไรก็ตามหากการเรียก
ร้องยังไม่ได้รับการตอบสนอง	 สมาคม
กำานันผู้ใหญ่บ้าน	 จะมาร่วมชุมนุมกันอีก
ครั้ง	 ในช่วงที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านยื่น
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
	 นายสรุชยั	เลีย้งบญุเลศิชยั	รอง

ประธานวุฒิสภา	คนที่	1	พร้อมด้วยคณะ
ส.ส.	และ	ส.ว.	ได้เข้ารับหนังสือเรียกร้อง
ของสมาคมกำานันผู้ใหญ่บ้าน	 ผ่านนาย 
ยงยศ	แก้วเขียว	ประธานสมาคมฯ	ที่ขอ
ให้ทางวุฒิสภาทบทวนการผ่านร่างพ.ร.บ.	
ลักษณะปกครองท้องที่	 เพราะไม่มีการรับ
ฟังความเห็นของกำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ขณะ
ที่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังถูกคัดค้านอยู่
อย่างต่อเนื่อง
	 ด้านนายสุรชัย	 กล่าวว่าจะนำา
ความเห็นของสมาคมกำานันผู้ใหญบ่า้นแจ้ง
ไปยัง	 ส.ว.เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง
กฎหมายดังกล่าว	ทั้งนี้การที่ร่างกฎหมาย
จะผ่านมาถึงวุฒิสภา	 ต้องได้รับความเห็น
ชอบจาก	ส.ส.	ก่อน	อย่างไรก็ตาม	เชื่อว่า
จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ	 เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
	 ขณ ะ น้ี ร่ า ง ดั ง ก ล่ า ว กำ า ลั ง
พจิารณาในขัน้กรรมาธิการวสิามญั	คาดวา่
จะใช้เวลาประมาณ	30	วัน	ก่อนนำากลับ
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่	 2	
และ	3		ซึง่นายปวณี	แซจ่งึ	ส.ส.ศรสีะเกษ	
พรรคเพือ่ไทย	ในฐานะกรรมาธิการวสิามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่	(ฉบับที่...)	พ.ศ.	เชื่อว่า	น่า
จะผลักดันไปได้	 เพราะไม่ใช่เรื่องเสียหาย	

ซึง่กรรมาธิการทัง้ฝ่ายรฐับาลและฝ่ายคา้น
ก็เห็นไปในทางเดียวกัน	 และผลทาง
กฎหมายจะไม่กระทบผู้ที่ดำารงตำาแหน่งใน
ปัจจุบัน
	 สว่นมอ็บกำานันผู้ใหญบ่า้นอา้งวา่	
การแก้ไขให้มีวาระการดำารงตำาแหน่งของ
กำานันผู้ใหญ่บ้านคราวละ	5	ปี	ไม่ส่งผลดี
ตอ่การปฏบิตัหิน้าทีเ่พราะกำานันผู้ใหญบ่า้น
ไม่ใช่นักการเมือง	 หากต้องมีการเลือกตั้ง
เปลี่ยนแปลงบ่อย	 อาจนำาไปสู่การแบ่ง
พรรคแบ่งพวกเกิดความแตกแยกในระดับ
ตำาบลหมู่บ้านได้	แต่การทำางานของกำานัน
ผู้ใหญ่บ้านต้องมีความต่อเน่ืองเพื่อให้	
สอดคล้องในการช่วยเหลือประชาชนโดย
ไม่เลือกข้าง
	 นอกจากน้ียังเป็นศูนย์ข้อมูล
ระดับหมู่บ้าน	ที่สามารถรับเรื่องราวความ
เดือดร้อนของประชาชนจากรากหญ้าสู่
รฐับาล	และยนืยนัวา่การปฏบิตัหิน้าทีข่อง
กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้านน้ัน	 เป็นไปตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ	 ไม่ได้เก่ียวข้องกับการ	
เมืองแต่อย่างใด
	 ขณะที่ฝ่ายสส.เจ้าของร่างฯอ้าง
ว่าระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่งกำานัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	5	ปี	ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่
น้อยจนเกินไปในการดำารงตำาแหน่งและ

สร้างผลงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็น	
หากผลงานออกมาดีประชาชนจะเลือกให้
มาดำารงตำาแหน่งอีกสมัยแน่นอน
	 “ที่ผ่านมามีประชาชนในหลาย
พื้นที่ร้องเรียนผ่าน	ส.ส.มาว่า	กำานันและ
ผู้ใหญบ่า้นบางคนปฏบิตัหิน้าทีด่แูลทกุขส์ขุ
ของประชาชนไม่ได้เต็มที่	 แล้วไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้คนที่มีความรู้สามารถมาก	
กว่ามาดำารงตำาแหน่งแทนได้	 เน่ืองจาก
กฎหมายเดิมระบุว่าจะต้องดำารงตำาแหน่ง
ไปจนถึงอายุ	60	ปี	อย่างกำานันหรือผู้ใหญ่
บ้านบางคนดำารงตำาแหน่งเมื่ออายุ	40	ปี	
จะอยู่ในตำาแหน่งต่อไปถึง	 20	ปี	 จนกว่า
อายุ	60	ปี	หากปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความ
สามารถประชาชนก็ต้องรอไปอกี	20	ป	ีถึง
จะสามารถเลอืกคนใหมม่าทำาหน้าทีแ่ทนได	้
ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน
พื้นที่”
	 ยิ่งกว่าน้ัน	 ร่างกฎหมายฉบับน้ี
ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวกำานันและผู้ใหญ่
บ้าน	 เพราะเปิดกว้างให้กำานันและผู้ใหญ่
บ้านที่มีอายุเกิน	60	ปี	สามารถมาสมัคร
รับเลือกเป็นกำานันและผู้ใหญ่บ้านได้
	 ขณะเดยีวกันในชว่งน้ีได้มีการพดู
ถึงเรื่อง	 “การปฏิรูประบบการเมือง”	กัน
มาก	 เพราะหากปล่อยให้นักการเมือง	
“เลน่”	กันอยา่งไม่มีระบบ	แบง่พรรค	แบง่
พวก	และขดัแยง้กันรนุแรงมากขึน้เรือ่ย	ๆ 	
ประเทศชาติก็จะไปไม่รอด	ทั้ง	ๆ 	ที่นักการ
เมืองหรือผู้แทนราษฎรหรือสส.ก็ประกาศ
และโพนทะนา	จนเป็นสูตรสำาเร็จมาตลอด
ว่า	เข้ามารับใช้ชาติบ้านเมือง	ทำาเพื่อบ้าน
เมือง	ให้เจรญิก้าวหน้า	แต่	(หลงัการเลอืก
ตั้ง)	ไม่นาน	นักการเมืองเหล่านี้ก็	“เล่น”	
เพื่อตัวเองและพวกพ้องมาตลอด
	 ล่าสุดได้มีข้อเสนอว่าต้องให้
ประชาชนเขา้ไปมสีว่นรว่มทางการเมอืงใน
ทุกระดับ	โดยการเพิ่มอำานาจให้ประชาชน	
พรอ้ม	ๆ 	กับลดอำานาจของขา้ราชการสว่น
กลาง	 ให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถบริหาร
จัดการพืน้ทีข่องตนเองได้	ควบคูไ่ปกับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ชุมชนและภาคประชาสังคม
	 ลำาพังการกระจายอำานาจจาก
ส่วนกลางลงไปยังองค์การปกครองส่วน

เมื่อกำานัน-ผู้ใหญ่บ้านมีวาระ
นักการเมืองต้องมีวาระด้วย

กรณีสมาชิกสมาคมกำานัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
ในหลายจังหวัดออกมา
เรียกร้องและคัดค้านร่าง
แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ 
พ.ศ. 2457 ว่าด้วย วาระ
การดำารงตำาแหน่งกำานัน 
ผู้ใหญ่บ้านจากวาระ 60 ปี 
ให้เหลือวาระ 5 ปี ที่เสนอ
โดย 5 สส. คือ นายประเสริฐ 
บุญเรือง, นายนพคุณ รัฐไผท, 
นายนิยม วรปัญญา, นางพรเพ็ญ 
บุญศิริวัฒนกุล ส.ส.จากพรรค
เพื่อไทย และ นายสัมพันธ์ 
ตั้งเบ็ญจผล ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์นั้น

รายงานพิเศษ
• กองบรรณาธิการ



พลังขับเคลื่อน
เพื่อเปลี่ยนสังคม 11 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2555

ท้องถิ่น	(อปท.)	หรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัด	(อบจ.)	และองค์การบริหารส่วน
ตำาบล		(อบต.)	คงไม่เพียงพอที่จะพัฒนา
ระบบการเมืองได้	เพราะทุกวันนี้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินแทบทุกระดับถูก
นักการเมืองลงไปครอบงำาทำามาหากินกัน
จนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้ว	 โดยเฉพาะ
เรือ่งงบประมาณ	เพราะนักการเมอืงพวก
นี้รู้ดีว่า	 มีโครงการสร้างอะไรบ้าง	 ถนน
หนทางที่ไหน	สะพานช่วงใด	ฝายกั้นน้ำากี่
แห่ง	แม้แต่ถังขยะประจำาหมู่บ้าน-ชุมชน
ฯลฯ	ก็รู้วา่จะตอ้งใชง้บประมาณจัดซือ้จัด
จ้างเท่าไหร่
	 ถามวา่คนในจังหวดัใหญ	่ๆ 	เชน่
นครราชสีมา	และจังหวัดที่มีนักการเมือง
อยูใ่นพืน้ทีเ่หลา่น้ันมคีวามรูค้วามสามารถ
ขนาดไหน	บางคนเป็นนักการเมืองระดับ
ชาติ	 แต่หันกลับมาลงสมัครเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)	เพื่อ
จะได้บริหารงบประมาณจำานวนมาก	 แต่
พีน้่องประชาชนในจังหวดัเดยีวกันน้ันไมม่ี
ใครที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามา
ช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองหรืออย่างไร
	 ในความเป็นจริง	 นักการเมือง
ชือ่ดงัในจังหวดัน้ัน	ในพืน้ทีน้ั่น	ฉลาดและ
ปัญญาเลิศเลอจนหาคนเทียบไม่ได้หรือ
อย่างไร	 เพียงแต่คนในจังหวัดและพื้นที่
น้ัน	ๆ 	เขาไมม่โีอกาส	ไมม่เีงินทนุสนับสนุน
ที่จะสมัครเป็นนายกฯอบจ.หรือแม้แต่ 
นายกฯอบต.	 จึงไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
บรหิารบา้นเมอืง	ทัง้	ๆ 	ทีพ่ีน้่องประชาชน

	 ความเคลือ่นไหวในการเสนอรา่งพระราชบญัญตัจัิดตัง้องคก์าร
บริหารสว่นตำาบลเปน็เทศบาลตำาบล	ของกระทรวงมหาดไทยรว่มกับคณะ
กรรมาธิการ	(กมธ)	การปกครองสว่นทอ้งถ่ิน	สภาผู้แทนราษฎรไดด้ำาเนิน
การมาอย่างต่อเนื่องและน่าจับตามองอย่างยิ่ง
	 โดยเฉพาะการจัดสัมมนาในพื้นที่หลักตามภูมิภาคทั่วประเทศ
เพื่อระดมความคิดเห็น	 และสุ่มแบบสอบถามอย่างต่อเนื่องถึง	 5	 ครั้ง	
ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่		ขอนแก่น	และอุบลราชธานี	เมื่อเดือนสิงหาคม	
ต่อเนื่องจังหวัดสุราษฎร์ธานี	และล่าสุดที่กรุงเทพฯ	รวมภาคตะวันออก	
เมื่อวันที่	25	กันยายน	2555	ที่ผ่านมา
	 ขณะเดียวกันการสัมมนาแต่ละครั้งแต่ละพื้นที่	 ได้เชิญชวนผู้
บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น	 เช่นนายกฯ	 อบต.	 นายกฯ	 อบจ.	 นักการ
เมืองท้องถ่ินและประชาชนร่วมสัมมนาหลายร้อยคน	 และจากการสุ่ม
แบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย	ส่วนใหญ่เกือบ	99%	เห็นด้วยที่
จะยกฐานะอบต.ขึ้นเป็น	 “เทศบาลตำาบล”	 เพียงแต่มีข้อกังวลในราย
ละเอียดบางประการเท่านั้น
	 ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน	 กระทรวง
มหาดไทย	 อธิบายว่ากระบวนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	ตั้งแต่ปี	2542	เป็นต้นมา	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สำาคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายประการ	 จนเห็นความแตก
ตา่งจากอดตีอยา่งชดัเจน	เพราะการปกครองสว่นทอ้งถ่ินยคุใหมม่คีวาม
เป็นอิสระและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
	 “แต่ไม่ได้หมายความว่าการเป็นอิสระและเป็นประชาธิปไตย	
จะไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น	อาทิ	การกำาหนดและดำาเนินนโยบาย
ของรัฐบาลด้านการกระจายอำานาจและแรงต้านจากภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่
สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น”
	 ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ที่มี
นายปวณี	แซง่จึง	สส.ศรสีะเกษ		เปน็ประธาน	เห็นวา่ปญัหาและอปุสรรค
ดงักลา่วน่าจะแก้ไขและคลีค่ลายได	้หากมคีวามร่วมมอื	รว่มใจ	วเิคราะห์
และเสนอแนะแนวทางแก้ไข	เช่น	โครงสร้าง	ภารกิจ	หน้าที่	การเงิน	
การคลงั	การบรหิารงานบคุคล	การมีสว่นรว่มของภาคประชาชน	ตลอด
จนการกำากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 “ปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตำาบลไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอำานาจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และเพื่อลดภาระการกระจุกตัวของเมือง	 การกระจาย
ความเจริญ	การสร้างความเท่าเทียมให้กับพื้นที่ชนบทได้มีไอกาสพัฒนา
มากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น	ซึ่งการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล	 มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะได้
ครอบคลุมมากกว่าอบต.”
	 สำาหรบัการสมัมนาตอ่เน่ืองทัง้	5	คร้ังทีผ่่านมาน้ัน	มีเปา้หมาย
เพื่อขอฉันทามติท้องถ่ินทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่	 ขอนแก่น	 อุบลราชธานี
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ซึ่งมีข้อกังวลบางประการ	อาทิ	เมื่อกฎหมาย
มีผลบังคับใช้แล้ว	 งบประมาณหลังยกฐานะอบต.เป็นเทศบาล	 ค่า
ตอบแทนจะเพิ่มขึ้นหรือไม่	 รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยการยุบรวม
พื้นที่และจำานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 ตลอด
ทั้งเงินอุดหนุนการจัดเก็บรายได้	เป็นต้น
	 ส่วนประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรและอย่างไร	 ยังไม่มีความ
ชัดเจนในขณะนี้

ในหลายพื้นที่เรียนจบระดับปริญญาเอก
หรือดอกเตอร์หลายคน
	 ดงัน้ันจงึถึงเวลาแลว้ทีจ่ะให้บา้น
เมอืงมกีารพฒันาทีเ่จริญรุ่งเรอืง	โดยไมม่ี
นักการเมืองมาแสวงหาประโยชน์ด้วยข้อ
เสนอให้	“นักการเมืองต้องมีวาระ”	อาทิ
ให้เป็นสส.	หรือ	สจ.	หรืออบต.	ได้คนละ	
1	หรือ	2	สมัยเท่านั้น	และหากพ้นวาระ
ไปแลว้	ก็ให้ไปประกอบอาชพีอืน่	ทำาอยา่ง
อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง	หรือหากอยาก
จะช่วยชาติบ้านเมืองจนตัวสั่น	 ก็ให้ตั้ง
มูลนิธิหรือกองทุนการกุศลมาสนับสนุน	
การเงินหรือด้านอื่น	ๆ	ได้
	 เพราะหากเป็นนักการเมือง
หลายสมัยหรือมากกว่าน้ัน	 ก็อาจจะมี
อภิสิทธ์ิและสร้างอิทธิพลปกป้องผล
ประโยชน์	 ครอบงำาไปยังเจ้าหน้าที่	 หรือ
ข้าราชการและขยายอาณาจักรความยิ่ง
ใหญไ่ด	้เชน่นักการเมอืงปจัจุบนั	(บางคน)		
ทั้งนี้ทั้งนั้น	 เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นที่เขา
จะมีโอกาส	ขออาสาเข้ามาช่วยชาติบ้าน
เมือง	 ซึ่งอาจจะทำาได้ดีกว่านักการเมือง
ปัจจุบันก็ได้	และอาจจะไม่มีนอก-มีในกับ
ผลประโยชน์และงบประมาณเลยก็ได้	
และถึงมีก็คงจะไม่สามารถไปครอบงำา
ข้าราชการ	 หรือเจ้าหน้าที่	 หน่วยงาน 
ต่าง	 ๆ	 ได้เพราะอยู่ในตำาแหน่งเพียง	 1	
หรือ	2	สมัยเท่านั้น
	 ขณะเดียวกันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 ก็ต้องหาช่องทางส่ง
เสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนและ
องค์กรชุมชน	 ได้เรียนรู้เก่ียวกับสิทธิ	
หน้าทีใ่นการรว่มพฒันาทอ้งถ่ินทกุ	ๆ 	ดา้น	
พร้อมกับติดตามตรวจสอบการทำางาน
ของทกุหน่วยงานทกุระดบั	เพือ่ให้เกิดการ
ดำาเนินการจริงกับพื้นที่และท้องถ่ินของ
ตนเอง
	 เพราะถ้าประชาชนไมม่าเรียนรู	้
ตดิตามและตรวจสอบแบบเขม้ขน้	นักการ
เมือง	 (หน้าเดิมๆ)	 และนักการเมือง
ผูกขาดหลายสมัยก็จะได้ใจ	 และฉวย
โอกาสโพนทะนาวา่ตนเองมผีลงาน	สรา้ง
ความเจริญให้บ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยปู่	
สมัยพ่อ	 สมัยพี่	 และสมัยต่อ	 ๆ	 ไป 
ไม่สิ้นสุด
	 ด้วยเหตุดังน้ีนักการเมืองจึง
ต้องมีวาระ	!

การรวมศูนย์
อำ�นาจ�ในระบบ
ใด�ๆ�ถ้ามีการรวม
ศูนย์อำ�นาจจะเกิด
ความเครียดใน
ระบบ�ทำ�ให้แตกหัก
ได้ง่าย�แต่ถ้า
อำ�นาจกระจายไป
ทั่วถึง�ระบบก็มี
ความสมดุล�
มีความเป็นปกติ
และยั่งยืน”
•�ศ.นพ.ประเวศ�วะสี

ยกระดับอบต.เป็น“เทศบาลตำ�บล”
ประชาชนและท้องถิ่นได้อะไร?

บทความ
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กล่าวและว่า
	 ขอเสนอให้มกีารกระจายการถือ
ครองที่ดินอย่าง	 เป็นธรรม	 และต้องมี
กฎหมายรับรองสิทธิในการจัดการที่ดิน	
ไดแ้ก่	กฎหมายทัง้	3ฉบบั	คอื	โฉนดชมุชน		
ธนาคารทีด่นิ		และ	ภาษีทีด่นิ	โดยทศิทาง

จำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้นมา	 แต่
จนถึงวนัน้ีเราก็ยงัไมส่ามารถดำาเนินการจัดตัง้
ธนาคารที่ดินได้	เพราะมีปัญหาหลายเรื่อง
	 เราต้องทำาการสรุปเน้ือหาที่ต้อง	
การใส่ไว้ในพ.ร.บ.	ทั้ง	3	ฉบับ	แล้วให้ยกร่าง
ขึน้มาโดยเร็ว	เพือ่ให้	สปร.	ยืน่เสนอให้รัฐบาล	
ได้พิจารณา	 แล้วให้มีการสร้างแกนนำาขึ้นมา	
จัดเวททีำาการรณรงคส์ร้างความรู้ความเขา้ใจ	
ว่ากระบวนการผลักดันกฎหมาย	 ต้องทำา
อย่างไรบ้าง	
	 ขณะเดียวกันก็ยกร่างได้เลย	แล้ว
คอ่ยเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเวทภีาคตา่ง	ๆ 	มาปรบั
ใช้เพิ่มเข้าไป	รวมทั้งต้องมีการนำาเสนอให้สื่อ
ต่าง	 ๆ	 น้ันเข้าใจ	 ในประเด็นเร่ืองน้ีอย่าง
แท้จริง	 จะได้มีความสนใจนำาเสนอข่าวสาร 
ให้มากขึ้น	 ลึกซึ้งขึ้น	 นำาเสนอให้เห็นเป็นรูป
ธรรม

ครองที	่เพือ่ทำาหน้าทีส่นับสนุน	และให้บริการ
สำาหรับจัดการที่ดิน	 เพื่อเกษตรกรรรมของ
ชาติ	 ซึ่งจะช่วยให้มีแหล่งทุนเพื่อดำาเนินการ
จัดที่ดินได้อย่างพอเพียงตลอดไป
	 และเพื่อการปฏิรูปที่ดิน	 การจัด
ที่ดินสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิ	
ภาพ	 ทำาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศ	 มี
เสถียรภาพในการดำารงชีพมากขึ้น	 และ
สามารถลดความเหลื่อมล้ำาทางฐานะของ
บุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อสนอง
ความต้องการของเกษตรกรรายย่อยและผู้
ยากจนให้สามารถเข้าถึงที่ดินทำากิน
	 ปัญหาส่วนใหญ่	คือ	การไร้กรรม	
สิทธ์ิ	 	 การไร้ที่ดินทำากิน	 การเช่าที่ดิน	 จึง

ในการขบัเคลือ่นตอ่จากน้ี	รา่งกฎหมายทัง้	
3	ฉบับ	จะต้องแล้วเสร็จ	ภายใน	3	เดือน
นับจากนี้	หรือภายในเดือนธันวาคม	และ
จะมกีารรณรงคล์า่รายชือ่ประชาชน	ให้ได	้
1	ล้านคน	ที่มีสิทธิสมบูรณ์ถูกต้อง	พร้อม
เสนอในการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับ

ชาติ	ครั้งที่3และพร้อมที่จะเคลื่อนไหวทั้ง
ในสภาและนอกสภา	นับแต่นี้เป็นต้นไป
	 สำาหรับองค์กรที่ร่วมประชุมเชิง
ปฏบัติแกนนำาเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำา
เครือข่ายเพื่อจัดเวทีรับฟัง4ภาคในการ
ผลักดันร่างกฎหมาย	 ทั้ง	 3	 ฉบับ	 คือ	
โฉนดชมุชน		ธนาคารทีดิ่น		และภาษีทีดิ่น	
อาท	ิ	เครอืขา่ยทีด่นิภาคใต	้เครอืขา่ยสลมั	
4	ภาค	เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน	ภาคใต้	ภาค
เหนือ	ภาคอสีาน	และเครอืขา่ยปฏรูิปทีด่นิ
เทือกเขาบรรทัด	เป็นต้น

ให้เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน
สามารถเข้าถึงที่ดินทำ�กิน

• อาจารย์โสภณ ชมชาญ
นักวิชาการอิสระ

• ประยงค์ ดอกลำาไย

ล่า1ล้านช่ือ
ดัน3กม.ท่ีดิน 
ต้ังเป้าเสร็จธ.ค.น้ี

แกนนำาขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็นธรรมลั่น
บนเวทีรับฟังการยกร่าง
กฎหมายจะออกล่ารายชื่อ
ประชาชน 1 ล้านชื่อ ผลักดัน
กฎหมายรับรองสิทธิจัดการ
ที่ดิน 3 ฉบับ ทั้งโฉนดชุมชน 
ธนาคารที่ดินและภาษีที่ดิน 
ให้แล้วเสร็จภายในธันวาคมนี้

	 การจัดการที่ดินของรัฐ	 มี
แผนการที่ไม่แน่นอน	 ไม่ประสานกัน	
และไมม่แีบบแผนในการดำาเนินงานเปน็
รปูแบบเดยีวกันให้มปีระสทิธิภาพตามที	่
ตอ้งการ	เราจึงจำาเปน็ตอ้งจัดตัง้สถาบนั
การเงินขึ้นมาเป็นพิเศษ	เรียกว่า	“ธนา	
คารที่ดิน”	ซึ่งอาจจะบริหารโดย	หน่วย
งานของรัฐ	องค์กรมหาชน	หรือหน่วย
งานอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องก็ได้	 โดยมีงบ
ประมาณมาจากงบประมาณของรัฐเงิน
ฝากจากประชาชน	เงินกู้	 เงินจากการ
ขายหุ้นให้กลุ่มออมทรัพย์	 เงินจากการ
ออกพันธบัตร	 หรือเงินบริจาคอื่น	 ๆ
อยากเสนอให้มีการกระจายการถือ

รายงานพิเศษ
• กองบรรณาธิการ

 นายประยงค์	 ดอกลำาไย	 ที่
ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่
เป็นธรรม	 (ขปส.)	 กล่าวระหว่างการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารแกนนำาเพือ่จัดเวทรีบั
ฟังการยกร่างกฎหมายด้านที่ดิน	โดยมอง
ทิศทางการแก้ปัญหาที่ดินของเครือข่าย
ตามมติสมัชชาปฏิรูปและนโยบาย	รัฐเมื่อ
วนัที	่20	ตลุาคมทีผ่่านมาวา่		ประเทศไทย	
เป็นประเทศเกษตรกรรม	 ประชากรส่วน
ใหญ่มีอาชีพในการเกษตร	 ที่ดินจึงนับว่า
เป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งในการประกอบการ	
เกษตร	ความเดือดร้อน	ของเกษตรกร	
มีมากมายที่ต้องสูญเสียสิทธิในที่ดิน
ที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม
	 “ปัญหาที่ดินหลักๆคือ
นโยบายและการใช้กฎหมายที่ไม่เป็น
ธรรม	ปัญหาเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน	
การถือครองทีด่นิ	ตลอดจนปญัหาเก่ียวกับ
การผลติและจำาหน่าย	โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ปัญหาที่เกี่ยวกับการขาดแคลนเงินทุน	 ที่
จะนำามาใช้ดำาเนินงานด้านเกษตรกรรม	
พื้นที่เกษตรกรรมถูกเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์	 ที่นากลายเป็นบ้านจัดสรร 
รวมทั้งที่ดินมีปัญหาถูกมองว่าเป็นสินค้า 
มีการซื้อเอาไว้ทำากำาไรในอนาคต	 ทำาให้
ที่ดินเกิดการกระจุกตัว”	 นายประยงค์	
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	 นางปรีดา	 คงแป้น	 ประธาน
คณะทำางานขับเคลื่อนมติการปฏิรูป
โครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดิน	 กล่าว
ภายหลงัการประชมุวเิคราะห์แนวทางการ
ดำาเนินงาน	 การบริหารจัดการที่ดินเชิง
ระบบ	 ต่อการร่างพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องเรื่องที่ดิน	3	ฉบับ	ทั้ง	พ.ร.บ.	
โฉนดชมุชน	ธนาคารทีด่นิ	และอตัราภาษี
ก้าวหน้า	 เพื่อจัดทำาข้อเสนอต่อรัฐบาล
อย่างเป็นทางการ	 ก่อนนำาเสนอสมัชชา
ปฏิรูประดับชาติ	ประจำาปี	2556	ว่าคณะ
ทำางานฯ	 ได้กำาหนดวัตถุประสงค์	 เป้า
หมายเฉพาะ	กรอบประเดน็หลกัในการขบั
เคลื่อนมติการปฏิรูป	 โดยประสานเครือ

	 ผศ.อทิธิพล	ศรีเสาว	ลกัษณ์		
คณะทำางานวิชาการสมัชชาปฏิรูป
เฉพาะประเดน็	และอาจารยจ์ากคณะ
นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 โฉนดชุมชน	 คือ	 หนังสือ
อนุญาตให้ชมุชนรว่มกันบริหารจัดการ	
การครอบครอง	และใช้ประโยชน์	ใน
ที่ดินของรัฐ	 เพื่อสร้างความมั่นคงใน
การอยู่อาศัย	และการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของชุมชน	ซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้อง
ดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อมตลอดจนปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่กำาหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบ
น้ี	 ซึ่งชาวบ้านทุกคนน้ัน	 ต้องการมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำากิน
	 เราสามารถวิเคราะห์ทาง
เลือกของการมีกฎหมายรองรับ

 สาระสำาคัญของร่างพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและการปลูกสร้าง คือ 
อัตราภาษีมีการกำาหนดเพดานอัตรา
ภาษีไว้ 3 อัตรา จำาแนกตามการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังนี้
	 1.	การใชป้ระโยชน์	เพือ่ประกอบ
เกษตรกรรม	ไมเ่กินรอ้ยละ	0.05	ของฐาน
ภาษี
	 2.	 การใช้ประโยชน์	 เพื่อเป็นที่
อยูอ่าศยั	ไมเ่กินรอ้ยละ	0.1	ของฐานภาษี
	 3.	การใช้ประโยชน์	นอกเหนือ
จาก	2	กรณีข้างต้น	 ไม่เกินร้อยละ	0.5	
ของฐานภาษี
	 ในกรณีที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า	
มิได้ทำาประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดินใน	
3	ปีแรก	ให้	อปท.	เรียกเก็บภาษีในอัตรา
รอ้ยละ	0.5	ของฐานภาษี	และหากยงัมไิด้
ทำาประโยชน์อีกเป็นเวลาติดต่อกัน	ให้เพิ่ม
อัตราภาษีอีก	1	เท่าในทุก	3	ปี	แต่ไม่เกิน
ร้อยละ	2	ของฐานภาษี
	 การปฏิรูประบบภาษี	 จะทำาให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีมากขึ้น		
และลดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้า
พนักงาน	ทำาให้องค์การปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	(อปท.)	มีรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเอง
มากขึ้น	 ภาษีที่ดินจะเป็นกลไกสำาคัญที่จะ
ช่วยให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่หันมาสนใจ	
วิธีการนำาเงินภาษีที่ถูกจัดเก็บมาใช้จ่ายใน
การทำาหน้าที่ของ	 อปท.	 มากกว่าใน
ปัจจุบัน	 ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

เอกสารสิทธิชุมชนได้	 โดยเราต้องมา
พิจารณาประเด็นที่เก่ียวกับประเภท
ของที่ ดิ นที่ ชุ มชนได้ ใช้ประโยชน์		
ลักษณะของการใช้ประโยชน์	 การมี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน	เป็นหลักฐานเพื่อ
ปกป้องสิทธิของชุมชน	 ระบบการ
จัดการที่ดินต่าง	 ๆ	 บริหารงานในรูป
ของคณะกรรมการ	 ใช้ประเพณีวัฒน	
ธรรม	 เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา	
มีการออกกฎเพื่อป้องกันการบุกรุก
ที่ดิน	 มีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน	 เพื่อ
สะสมเงินทนุไวส้ำาหรับใชใ้นกิจการสว่น
กลางของกลุ่ม	 มีการกำาหนดระเบียบ
เพื่อดูแลและจัดการที่ดินแบบกรรม
สิทธ์ร่วมหรือโฉนดชุมชน	 ให้ที่ดินน้ัน
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	
	 “ชมุชนตอ้งไดรั้บสทิธิในการ
บริหารจัดการที่ดิน	 เพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐ
อย่างยั่งยืน	 สามารถให้หรือเพิกถอน
สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 แก่สมาชิก
ของชุมชน	 และกำาหนดหลักเกณฑ์วิธี
การและเง่ือนไขทีจ่ำาเปน็เพือ่ให้สมาชกิ	
ของชุมชนปฏิบัติตาม	และสมาชิกผู้ที่
ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ไม่
สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้อย่างเสรี	
ต้องขายให้กับสมาชิกในชุมชนเท่าน้ัน		
และต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
กรรมการก่อน”

ข่าย	 ภาคประชาสังคม	 ภาคธุรกิจ	 ภาครัฐ	
และจัดทำาเวทีเพื่อยกระดับความรู้และข้อมูล
ทางวิชาการ	 สรุปผลการประชุมและจัดทำา	
รา่งแผนงานยทุธศาสตร	์	เปน็	4	ยทุธศาสตร์	
หลัก	คือ
	 1.	 การพัฒนา	 โครงสร้างและ
สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน	 เป้าหมายคือ	
สนับสนุนการพัฒนากฎหมายและนโยบายที่
เก่ียวข้อง	 และสนับสนุนการขับเคลื่อนของ
ภาคประชาชนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ	10	
คณะ	 ที่ภาคประชาชนร่วมกันผลักดันให้
รัฐบาลจัดต้ังโดยการมีผู้แทนภาคประชาชน
เข้าเป็นคณะอนุกรรมการ
	 2.	การส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ภาคประชาชน	 โดยสนับสนุนการสร้าง
ความรู	้ความเขา้ใจในประเดน็ตา่ง	ๆ 	เพือ่
ให้เกิดความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนได้
อย่างมีทิศทาง	มีอำานาจการต่อรองได้
	 3.	สนับสนุนให้มกีารสรา้งและ
การจัดการความรู้	 เพื่อการศึกษาวิจัย	
โดยจัดชุดความรู้ต่าง	 ๆ	 และจัดทำาคู่มือ
ความรู้	 เอกสารสรุปบทเรียน	 และขั้น 
ตอนกระบวนการต่างๆของขบวนการ
ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
	 และ	4.	การสื่อสารสาธารณะ	
โดยเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับรู้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น	 วิเคราะห์และวาง
จังหวะในการนำาเสนอประเด็นต่าง	 ๆ	
อย่างเหมาะสมควรมีกิจกรรมและช่อง 
ทางอื่นๆ		ที่เป็นวิธีการที่สื่อสารที่มีความ
เข้มข้นและมีพลัง

ประชาชนมากขึ้น	แต่ละ	อปท.	สามารถ
จัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันได้	 ภายใต้อัตรา
สูงสุดที่ได้มีการกำาหนดไว้ใน	 พร.บ.	 เพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักการของการกระจาย	
อำานาจ	 และทำาให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิ	
ภาพมากขึ้น	 และลดการกักตุนที่ดินเพื่อ
การเก็งกำาไรในอนาคต
	 เพราะผู้กักตุนที่ดินจะมีต้นทุน
ทางด้านภาษีในการถือครองที่ดินเกิดขึ้น	
ทำาให้เกิดการปล่อยที่ดินออกมา	 เราต้อง
ผลกัดันให้รฐับาลออก	พ.ร.บ.	น้ีให้ได	้โดย
มีการกำาหนดอัตราที่เหมาะสมให้เป็นที่
ยอมรับ	หลักการต้องมีความชัดเจน	เรา
ต้องผลักดันเร่ืองน้ีต่อไป	 อย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง

ชุมชนต้องได้รับสิทธิ
ในการบริหารจัดการที่ดิน
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เราต้องผลักดันให้รัฐบาล
ออก�พ.ร.บ.�นี้ให้ได้

• ผศ. ดวงมณี  เลาวกุล  
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• นางปรีดา คงแป้น

วาง�4�ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนกฎหมายที่ดิน



14 พลังขับเคลื่อน
เพื่อเปลี่ยนสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2555

	 นางกรรณิการ์	บรรเทงิจิตร	รอง
ผู้อำานวยการสำานักงานปฏิรูป	 (สปร.)	
กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบ	
วาระสมัชชาปฏิรูประดับชาติ	 คร้ังที่	 3	
ระหวา่งวนัที	่31	พฤษภาคม	-	2	มถุินายน	
2556	ทีไ่ดก้ลัน่กรองวาระจาก	11	ประเดน็
เหลือ	 6	 ประเด็น	 ที่จะส่งผลกระเพื่อม 
ต่อการปฏิรูปสังคมในวงกว้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนในเชิงโครงสร้าง
ของสงัคม	และนำาไปสูก่ารปรับเปลีย่น	วธีิ
คดิ	กลไก	กฎหมาย	และผลกัดนัให้เกิดมติ

และเกิดกลไก	กระบวนการ
ในการขับเคลื่อนต่อใน
ที่สุด
	 ทั้งน้ีในประเด็น
ที่	6	การขับเคลื่อนให้เกิด
ความเสมอภาคหญิงชาย
น้ัน	มรีายละเอยีดประเดน็	
และข้อเสนอเชิงนโยบาย	
ที่จะผลักดันร่างพระราช
บัญญัติ	 (พรบ.)	 ส่งเสริม
โอกาสและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ	 โดยรัฐบาล
ต้องส่งเสริมยุทธศาสตร์
และเป้าหมายระดับชาติ
เรื่องความเสมอภาค	เพื่อ

ผู้หญงิรวมพลงัให้เกิดความเขม้แขง็	มกีาร
รวมตัวเป็นเครือข่ายจากทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ
	 “นอกจากนีย้งัมขี้อเสนอแนะว่า

ควรมีการวิเคราะห์	 ประเด็นที่เป็นปัญหา
ในระดับเชิงโครงสร้าง	 เช่น	 การปฏิรูป
กฎหมายการทำาแท้ง	 การที่ผู้หญิงตกเป็น
เหยือ่	และไดร้บัความไมเ่ปน็ธรรมในสงัคม
ให้มีการจัดเวทีเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครือข่าย
สตรีได้แลกเปลี่ยนและจัดทำาข้อมูลเก่ียว
กับประเดน็ขอ้เสนอให้มคีวามชดัเจน	และ
คมชัดมากขึ้น”
	 สำาหรบัภาคเีครือขา่ยเจ้าภาพ	ที่
ขับเคลื่อนประกอบด้วยคณะกรรมการ
เครือข่ายสตรีเพื่อการปฏิรูป,	เครือข่ายผู้
หญิงพลิกโฉม,	สำานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว	 และเครือข่ายผู้หญิง
เพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ	 ส่วน	 6	
ประเด็นที่จะนำาขึ้นสู่เวทีสมัชชาปฏิรูป
ระดับชาติครั้งที่	 3	 จำานวน	 6	 ประเด็น	
ประกอบด้วย	 1.	 การบริหารจัดการน้ำา
อย่างเป็นระบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
	 2.	 การปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชั่น	 3.	 ธรรมนูญภาคประชาชน	
4.การปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียน	 :	
ความเป็นธรรม	สิทธิ	และการเข้าถึง	5.	
การปฏริปูสือ่และ	6.	การขบัเคลือ่นให้เกิด
ความเสมอภาคหญิงชาย

ผลักดันกม.เสมอภาคชาย-หญิง
ยกเรื่องทำาแท้งสู่เวทีสมัชชาชาติ

สปร.เร่งขับเคลื่อนผลักดัน
ออกกฎหมายให้เกิดความ
เสมอภาคชาย-หญิง เสนอ
ประเด็นสู่เวทีสมัชชาปฏิรูป
ระดับชาติครั้งที่ 3 พร้อมถก
ปัญหาการปฏิรูปกฎหมายทำา
แท้งที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อ 
เปิดเวทีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เน้นส่งผลกระเพื่อมต่อการ
ปฏิรูปสังคมในวงกว้าง

ขจัดอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของสตรี	และ
ต้องดูแลผลักดันให้กลไกระดับชาติ	มีการ
จัดทำาข้อมูลสถิติเรื่องบทบาทหญิงชาย	
รวมทัง้สนับสนุนการรวมตวัของเครอืขา่ย

เครือข่ายคนพิการระดับชาติ	ครั้งที่	1	ด้วย
	 ส่วนทางด้านการศึกษา	 มีการจัดโควตาให้คน
พิการสามารถเข้าเรียนได้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 รวม
ทั้งผลักดันนโยบายให้สถานศึกษาสร้างอาคาร	 สร้างสิ่ง
อำานวยความสะดวกให้กับนักเรยีนผู้พกิารอกีดว้ย	ทางด้าน
การประกันสุขภาพ	 ก็มีการตั้งกองทุนฟื้นฟูสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินขึ้นมา	 ทางด้านแรงงานมีการกำาหนดให้สถาน
ประกอบการจ้างงานคนพิการในอัตราส่วน	100	:	1	และ
ผลักดันให้มีการปฏิรูปการคลังเพื่อสังคมโดนปรับสัดส่วน	
สลากกินแบ่งรัฐบาล	และจัดสรรรายได้จากการจำาหน่าย
สลากการกุศลจากกองสลากเพื่อเข้าไปสมทบกองทุน	
ศึกษาคนพิการอีกด้วย			
	 ทั้งนี้มี	สำานักงานปฏิรูป	(สปร.)	คอยทำาหน้าที่
ชว่ยประสานงานตลอดมาในหลาย	ๆ 	ด้านสำาหรับคนพกิาร
ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ได้รับสิทธิที่เป็นธรรม	อยาก
ให้ทางสมัชชาปฏิรูปช่วยผลักดันกฎหมายใหม่	ๆ	ออกมา	
เพือ่รองรับและชว่ยเหลอืคนพกิาร	ทำาให้หน่วยงานต่าง	ๆ
ทีเ่ก่ียวขอ้งหันมาสนใจและให้ความชว่ยเหลอืคนพกิารมาก
ยิ่งขึ้น	 รวมทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ก็อยากให้มีการ
เผยแพร่ข่าวสารออกทางสื่อด้วย
	 สำาหรับการขับเคลื่อนได้กำาหนด	4	ประเด็นคือ	
1.	 การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ	 2.	 การสร้างสภาพ
แวดลอ้ม	พฒันาเทคโนโลย	ีและขอ้มูลขา่วสารทีค่นพกิาร
สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได	้3.	กองทนุสง่เสริมและ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร	กองทนุดา้นการพฒันาสงัคม
และ	 4.	 การจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย	
โดยมติสมัชชาคนพิการ

เครือข่ายคนพิการเร่งสร้างสังคม
ให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

จับมือภาครัฐ เอกชน 
ภาคีเครือข่ายจัดเวทีระดม
ความเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พร้อมจัดทำา
ข้อเสนอในการสร้างสังคม
เสมอภาคและขจัด
การเลือกปฏิบัติ

	 นายชูศักดิ์		จันทยานนท์	กรรมการเครือข่าย
คนพกิารเพือ่การปฏรูิป	กลา่วถึงความคบืหน้าการดำาเนิน	
งานตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่	1	ปี	2554	มติ	
ที่		6		การสร้างสังคมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน		ว่า	
ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯได้มีการขับเคลื่อนโดยร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง	 จัดประชุมเวทีย่อยทั้งในส่วนกลางและส่วน

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ
	 ขณะเดยีวกันยงัสนับสนุนทรพัยากรเพือ่การสง่
เสริมการรวมตัว	 ร่วมคิดร่วมทำาของเครือข่ายคนพิการ
ต่าง	 ๆ	 ที่จะทำาให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	
ซึ่งที่ผ่านมามีความคืบหน้าในหลาย	ๆ 	เรื่อง	ทั้งเรื่องแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 ฉบับที่	 4	 พ.ศ.	
2555-2559	โดยคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 เห็นชอบในหลัก
การและมมีตกิำาหนดวสิยัทศัน์	ให้คนพกิารดำารงชวีติอสิระ
รว่มกับทกุคนในสงัคมอยา่งมคีวามสขุ	สามารถเขา้ถึงสทิธิ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 และมีการพัฒนาและ
ศึกษาวิจัย	ถอดบทเรียน	การสร้างพลังเกี่ยวกับจิตอาสา		
ผ่านกระบวนการอาสาสมัครต่าง	 ๆ	 เพื่อช่วยเหลือคน
พิการ	ผู้สูงอายุต่าง	ๆ	มีการจัดสัมมนาสมัชชาคนพิการ	
จำานวน	8	โซนภาค	77	จังหวัด	และมีการนำาเสนอมติ

• ชูศักดิ์  จันทยานนท์  

ภูมิภาค	 เพื่อระดม
ความคดิเห็นจากเครือ
ขา่ยคนพกิารและผู้ทีม่ี
ส่วนเก่ียวข้อง	 เพื่อ
พัฒนาคุณภาพคน
พิการในสังคม	และได้
จัดทำ าข้อ เสนอการ
ปฏิรูปจากเครือข่าย
คนพิการ	 เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคและ
ขจัดการเลือกปฏิบัติ



พลังขับเคลื่อน
เพื่อเปลี่ยนสังคม 15 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2555

ปฏิบัติการ
เพชรเกษม41 โชว์

@ วิถีทุนพัฒนาจากล้าหลัง
เติบโตหวังสู่ทุนที่ก้าวหน้า
เหมือนเริ่มแต่แบกะดินขายสินค้า
จนขึ้นห้างตั้งตราสู่สากล
       
@ จากล้าหลังหวังก้าวสู่ก้าวหน้า
คือวิถีพัฒนามาทุกหน
จึงต่างแย่งแข่งขันเพื่อบันดล
ไปยืนบนดวงดาวการก้าวนำา
       
@ วิถีทุนจะก้าวนำาหรือก้าวหน้า
มิใช่สิ่งกำาหนดค่าความสูงต่ำา
เป้าหมายทุนต่างหากจักบอกย้ำา
เป็นทุนธรรม ฤาอธรรม ส่ำาโสมม
       
@ ทุนรับใช้สังคมให้สมค่า
นั่นคือทุน “สัมมา” มีค่าสม
แต่ทุนใดเบียดบังเอาสังคม
มารับใช้ทุนนิยมก็ “สามานย์”
       
@ บัดนี้ทุนสามานย์หว่านข่ายกล
สยายมนต์เป่าหม่อมทุกหย่อมย่าน
กลายเป็น “ทุนทรราช” ฉกาจชาญ
เขมือบบ้าน เขมือบเมือง เรืองเดชา
       
@ มันมาเร็วมาล้นจนมาล้ำา
ต่างโหนห้อยต้อยต่ำาตามประสา
หกคะเมนเค้นคลั่งตีลังกา
อนิจจา...สังเวชประเทศไทย!
       
       

	 ผู้สื่อข่าวรายงาน	 เมื่อวันที่	 21	ตุลาคม	2555	ว่า	น.ส.ยิ่งลักษณ์	
ชนิวตัร	นายกรัฐมนตรี	พรอ้มดว้ยคณะรัฐมนตรหีลายคนไดเ้ดนิทางมาจากเกาะ
สมุยจ.สุราษEร์ธานี	 โดยเฮลิคอปเตอร์มาลงยังท่าอากาศยานจังหวัด
นครศรีธรรมราช	 ก่อนที่จะใช้ขบวนรถยนต์เดินทางไปยังวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร	 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ผลักดันพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช	เข้าสู่การเป็นมรดกโลก
	 ทั้งน้ีการเดินทางของนายกรัฐมนตรี	 มีนายตำารวจระดับรองผู้
บัญชาการตำารวจแห่งชาติ	 และระดับผู้บัญชาการตำารวจภาค	 8	 หลายนาย	
เดนิทางมาควบคมุการรกัษาความปลอดภัยในพืน้ที	่โดยใชเ้จา้หน้าทีนั่บพนันาย	
มีทั้งกองร้อยปราบจลาจล	2	กองร้อย	เพื่อรับสถานการณ์ทุกด้าน	โดยเฉพาะ
การเคลื่อนไหวของมวลชนต่อโครงการต่าง	ๆ							

พิทักษ์ทรัพยากร
‘ต้มปูแดง’

บทกวี

ทุนสามานย์

ต้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ
ในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ที่จะกระทบ
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่	อาชีพ	สิ่งแวด	
ลอ้มและความม่ันทางอาหารของภาคใต้
ที่มีความอุดมสมบูรณ์
	 ขณะเดยีวกันมกีารจัดกิจกรรม 
แพลงก้ิงปดิการจราจรบนถนนโดยโชวป์ู
แดงทีต่ม้จนสกุเปน็ระยะ	ๆ 	จนเจ้าหน้าที่
มีความวิตกจนถึงขั้นให้ขบวนรถนายก
รฐัมนตรเีปลีย่นเสน้ทางหลกีเลีย่งกลุม่ผู้
ชมุนุมและใชก้ำาลงักองร้อยปราบจลาจล
มากดดัน	 จนทำาให้สถานการณ์มีความ
ตึงเครียด	 ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะถอยและ
ทางกลุม่เครอืขา่ยได้แสดงเชงิสญัลกัษณ์
เพือ่ปกปอ้งแหลง่ผลติอาหารจนเสร็จสิน้
แลว้จึงสลายตวั	โดยประกาศจะเดนิทาง
ไปยังเกาะสมุย	 จ.สุราษฏร์ธานี	 ใช้วิธี
การเคลื่อนไหวแบบดาวกระจายเชิง
สั ญลั ก ษณ์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ก า รปกป้ อ ง
ทรัพยากรของประชาชน

	 ด้านความเคลื่อนไหวของ 
เครือข่ายต่อต้านคัดค้านแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมภาคใต้	 ซึ่งได้มีการรวมตัว
กันของแกนนำาหลายคนจากหลาย
จังหวัด	 ได้มารวมตัวกันบริเวณศาลา
ประดู่หก	 ถนนราชดำาเนิน	 อ.เมือง	
จ.นครศรีธรรมราช	 ซึ่งเป็นเส้นทางที่
นายกรัฐมนตรีจะต้องผ่าน	 มีกลุ่มเครือ
ข่ายได้เคลื่อนไหวในแผนปฏิบัติการ
เพชรเกษม	41	ในชื่อตอน	“ปฏิบัติการ 
ต้มปูแดง”	 โดยการใช้ปูเป็นสัญลักษณ์
ของความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล	
อ่าวไทยจำานวนมาก	 มาต้มจนสุกแดง	
และนำามาแสดงให้เห็นพรอ้มทัง้กลา่วต่อ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรท์



16 พลังขับเคลื่อน
เพื่อเปลี่ยนสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2555

‘รหัสลับคอร์รัปชั่น’ เป็นหนังสือ
รวม	22	เรื่องสั้นร่วมสมัยจาก	11	
นักเขียนรางวัลซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ	
11	นัก	เขียนหน้าใหม่	ที่ร่วมกัน
สร้างสรรค์งานเขียนสะท้อนปัญหา
การโกงหลากมิติ	หลายมุมมอง
ในสังคมไทย	เพื่อหวังกระตุ้นให้คนไทย
ร่วมกันขจัดการโกงให้สิ้นซาก	
พร้อมทั้งสร้างจิตสำานึกใหม่	
‘คนไทย...ไม่โกง’

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย	เป็นต้น
 นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 
ประธานเครือข่ายสมัชชาศิลปินเพื่อการ
ปฏิรูป	กล่าวว่า	เราต้องช่วยกันปลุก
จิตสำานึกแก่เยาวชนลูกหลานของเรา
ที่มีทัศนะผิด	ๆ	ต่อการ	“โกง”	ซึ่งปัจจุบันมี
อัตราสูงจนน่าวิตกคือเห็นการโกงเป็นไม่ผิด	
เราต้องช่วยกัน	“ปลุก” จิตสำานึกของคน
ในสังคมที่กำาลังมีทัศนะเบี่ยงเบนต่อเรื่อง	
“โกง” ว่าไม่ผิด	ถึงกับต้องเขย่าก็ต้อง
ช่วยกันทำา
 นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธาน
เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป	กล่าวว่า	
เรื่องคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในสังคม
ไทย	เป็นเรื่องชั่วร้าย	ที่กัดกร่อนลึกเข้าไป
ถึงขั้นที่เรียกว่า	ทำาลายวัฒนธรรมจนกลาย
เป็นหายนะธรรมไปแล้ว	การที่ศิลปินรวมตัว
กันเพื่อเขียนเรื่องสั้นครั้งนี้	จึงมีส่วนสำาคัญที่
ทำาให้คนอ่านมองเห็นเรื่องราวของการโกง	
รู้ว่าอะไรถูก	อะไรผิด	ตลอดจนพิษภัยของ
การคอร์รัปชั่น
 “การใช้งานทางด้านศิลปะ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน เชื่อว่าจะสามารถ
เข้าถึงจิตใจคนได้ง่าย และถือเป็นการ
สร้างหน่ออ่อน หรือคนรุ่นใหม่ที่จะเป็น
แนวรบในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ต่อไป” 

รหัสลับ
คอร์รัปชั่น”

	 นพ.พลเดช	 ปิ่นประทีป	 ผู้
อำานวยการสถาบันชุมชนท้องถ่ิน
พัฒนา	 ในฐานะประธานคณะทำางาน
วชิาการเฉพาะประเดน็	เร่งปฏรูิปเพือ่
แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น	 ในเวทีสมัชชา
ปฏิรูประดับชาติครั้งที่	3	ระหว่างวัน
ที	่31	พฤษภาคม	-	2	มถุินายน	2556	
กลา่ววา่	ปญัหาของประเทศไทยขณะ
น้ี	 คือมีปัญหาการคอร์รัปชั่นเชิง
นโยบาย	คนทีม่อีำานาจในประเทศกลบั
มาคอร์รัปชั่นเสียเอง	 ซึ่งอยู่ในระดับ
โครงสร้างของประเทศ	แตจ่ะแตกตา่ง
จากประเทศอื่น	 ๆ	 และบางทีคนที่มี
อำานาจก็ตามปญัหาไมค่อ่ยทนั	ไมค่อ่ย
มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง	

แมงโกง

เพราะเป็นเด็กฝาก	เด็กเส้นมากกว่า
	 “เราจะต้องทำาให้ประชาชนหมู่
มากมคีวามตืน่ตวัในปญัหาคอร์รปัชัน่น้ี	ให้
ได้	และอาจจะต้องแก้ที่นักการเมืองด้วย	
เพราะเป็นหน่ึงในปัญหาสำาคัญในปัจจุบัน	

���
เรื่องการคอร์รัปชั่นนั้น�ไม่ได้อยู่ด้วยตัวของมันเอง�ต้องอาศัยความเป็นไป
ในสังคม�ผู้คนค่านิยมในการขับเคลื่อนคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้น�ซึ่งบางประเทศ
คอร์รัปชั่นเกิดขึ้นและตายเร็วบางประเทศเกิดขึ้นและตายช้า�ขณะที่บางประเทศ
ทำ�ท่าว่าจะเป็นอมตะ”

คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์  หรือ ว.วินิจฉัยกุล  
ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2547>>

รวมพลังปฏิรูป
แก้ปัญหาคอร์รัปช่ัน

และอีกปัญหาสำ าคัญ ก็คื อ	
ประชาชนสว่นใหญเ่ริม่ทีจ่ะชนิ
ชาต่อการคอร์รัปชั่น	 มองว่า
เปน็สิง่ปกต	ิเริม่ไมส่นใจในการ
โกงเล็ก	ๆ	น้อยในสังคม	ซึ่ง
เปน็สิง่ทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สงัคม
ไทยในอนาคตเราจะต้องมา
ร่วมมือ	 รวมพลัง	 ช่วยกัน
ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาการคอร์	
รัปชั่นให้ได้”

• นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

@ บ้านเมืองเราเซซวนล้วนพรุนโพรง
มอดแมลงแมงโกงมันกัดกร่อน
ให้เห็นดีกับริยำาที่ตำาบอน
สวมอาภรณ์อำาพรางไม่ระคางเคือง       
@ ตราบที่ยังเอาเงินขึ้นเป็นใหญ่
มันก็โกงกันไปได้ทุกเรื่อง
ทั้งการงานการบ้านจนการเมือง
กระทั่งเรื่องเลือกตั้งก็ยังโกง       
@ คำาประชาธิปไตยใช้แอบอ้าง
ล้วนปากอย่างใจอย่างอยู่ผางโผง
ตั้งตาชั่งตาเต็งมะเร็งมะโรง
แต่ล้วนต๊ะติ๊งโหน่งโกงกันไป       
@ มันโกงซับโกงซ้อนโกงซ่อนเงื่อน
โกงจนเหมือนไม่โกงก็โกงได้
กลายเป็นความถูกต้องของคนไทย
โกงกันเถิดโกงเข้าไว้จะได้ดี       
@ นี่คือความหายนะของประเทศ
เมืองผีเปรตทุเรศสัตว์สุดบัดสี
ต้องรวมแรงผองเราเข้าราวี
ร่วมต่อตีเหล่าแมลงพวกแมงโกง !

 นาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรท์

	 หนังสือเล่มนี้	เป็นผลผลิต
หนึ่งจากโครงการ ‘เล่าเรื่องโกง’ 
เพื่อเท่าทันการโกง	(Corruption	
Literacy)	ของเครือข่ายศิลปินเพื่อการ	
ปฏิรูป	ที่ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	
อาทิ	สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	
กองทุนศรีบูรพา	แพรวสำานักพิมพ์	
สมาคมผู้กำากับภาพยนตร์ไทย	เครือข่าย
สังคมคุณธรรม	ศูนย์คุณธรรม	


